

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไม่สามารถใช้เป็นหนังสือยืนยันสิทธิ์ได้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชซิง อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

Copyright Control Section

รวมเพลงฮิต ลูกทุ่งสาวเจ้าน้ำตา

รหัสปก CD G0262097
วันที่วาง 07/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	น้ำตาหยดยังกด like	รู้เต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง ป๊อโต้	ค่าย อรทัย	✓
2	เพื่อนแท้คือน้ำตา	จงไหลออกมาเถิดน้ำตาถ้าอยากจะทำอะไร	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
3	สิ่งน้ำตาไม่ได้	เป็นแค่คนที่เคยสำคัญ เป็นความฝันที่เกือบ	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
4	นาทีเดียวเพื่อรัก ทั้งชีวิตเพื่อลืม	เธอเคยฟังคำที่เธอเองพูดไปบ้างไหม	ด็กแดน ชลดา	✓
5	คำว่าจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ	เตรียมจะไปแล้วใช่ไหม ก็เห็นเธอ	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสดา)	✓
6	ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ	เจ็บแค่ไหน ต้องยอมแค่ไหน ใครเขา	ค่าย อรทัย	✓
7	ทนพิษบาดแผลไม่ไหว	ตั้งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
8	โหดเลวดี	ถามเจ้าของเป็นหญิงจันทนเขาคัก	ดอกอ้อ ทุ่งทอง	✓
9	ให้เอ็นน้องว่า..ผู้สาวเก่า	อย่าตกใจเด้อ ถ้าเปิดไลน์เจอชื่อผู้สาว	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
10	คนตอบบอย	พูดบอกลอยนวลว่าลำบากใจ ที่ใครเขาอยากให้	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
11	น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง	มือที่อ้ายกินดอง..น้อง นั่งซึ้ง..ให้	ด็กแดน ชลดา	✓
12	รถไฟสายน้ำตา	เสียงหวูดรถไฟมาดใจน้องให้ต้องเศร้า	ค่าย อรทัย	✓
13	คนบมีใจ	ไหนบอกคิดซอด แค่ออกกับเต็มใจ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
14	ผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อน	นี่เรารักกัน หรือเพียงแค่อันรักเธอ	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
15	สาเหตุแท้จริง..ที่ทำไมหญิงเสียใจ	เป็นเพียงผู้หญิงเลยต้องถูกทำร้าย	ด็กแดน ชลดา	✓
16	ขอเป็นคนรักอีกสักคืน	ไม่รักก็ต้องเลิก ก็รู้ต้องเป็นอย่างนั้น	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสดา)	✓
17	ตัวให้คิดซอด	อ้ายคงปั้งน้องอย่างจริงจัง สิ่งเว้ากัน	ค่าย อรทัย	X
18	อ้ายเขี่ยน้องก้ม	บแมนลูกฟุตบอลแต่น้องกะโดนเขี่ย	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
19	ซ้ออ้วง...คนเมตตาใจ	คำว่าบว่างคือซ้ออ้วงของคนเมตตาใจ	ดอกอ้อ ทุ่งทอง	✓
20	ผู้แพ้ออกแคบอร์	เมื่อสิทธิ์ของใจ บ ไปถึงฝั่งของแฟน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
21	ฝากเบิ่งแเนเด้อ	บได้สิมาบ้อมมาตา ที่ว่าเขามิเธอ	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
22	ของขวัญหรือของเหลือ	ตั้งใจมาให้หรือเปล่า หรือว่าเก็บเอาเศษ	ด็กแดน ชลดา	✓
23	ไร่อ้อย รอยซ้า	น้องต้องมาแสนเศร้าอยู่ในไร่อ้อย	ค่าย อรทัย	X
24	มาก่อนได้หน้า มาช้าได้ใจ	ดีกว่าก็แต่มาก่อนนอกลูกมันทอนใจ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
25	หากบเคยซ้ออ้าย	แต่ก่อนแต่ก็มันหน้าอ้ายเคยสัญญาว่า	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
26	แผลเป็นวันวาเลนไทน์	ไม่ยอมให้ถึงวันวาเลนไทน์	ด็กแดน ชลดา	✓
27	เคลียร์กับเขาให้จบ คอยมาคบกับฉัน	เขาโทรมาถามว่าเธออยู่ด้วยไหม	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสดา)	✓
28	ติด ร.วิชาลิ้ม	วิรัชลิ้มเขาจะเข้าโรงเรียนที่ไหน	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
29	ปริญญาดูเจ็บ	ถึงบสู้จริงแต่ลูกผู้หญิงทุกคนรู้สึก	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
30	ผู้หนีซ้า	ซ้าใจจริงจากอีसानบ้านทุ่ง หนีเข้าเมืองกรุง	ค่าย อรทัย	✓
31	บซ้อกบให้หลุดอน	คนบซ้อกบกันรถเสียข้างทางอ้ายยังไปช่วย	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
32	ฝาก บ.ช.ส.	ด่วน บ.ช.ส. พาอ้ายลับลาขอบฟ้า	ดอกอ้อ ทุ่งทอง	✓
33	รักนอกหัวใจ	น้องโดนไล่ออกมานอกหัวใจ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
34	สักวัน..ฉันจะรู้สึกเฉยๆ กับเธอ	ใจยังอ่อนแอ ยังแพ้คำที่คิดถึง	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
35	ฉันไม่ใช่ หรือเธอไม่พอ	คนหนึ่งคน เธอว่าทนเจ็บได้กี่ครั้ง	ด็กแดน ชลดา	✓
36	อ้ายลืมทุกคำ น้องจำทุกนาที	ลืมกันง่ายคักเนาะ นี่บคนเคยซ้อกบ	ค่าย อรทัย	✓
37	กอดคนนอกใจ	บได้โดนหลอกแต่ถูกนอกใจ ถึงจับบได้	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
38	ลมเบอร์ก็ลืมเธอไม่ได้	เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาให้ได้	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
39	ยากกว่ารักคือลืม	กว่าคนสองคนจะมาพบเจอ	ด็กแดน ชลดา	✓
40	ไม่มีใครแทนใครได้พอดี	ก็รู้ว่าเธอนั้นเหงา ตั้งแต่ที่เขาทิ้งไป	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสดา)	✓
41	ร้องไห้ใกล้หนองหาน	คำคำ แลงลงแดดอัสดง	ค่าย อรทัย	✓
42	ผ่านมาแค่ให้จำ	เธอแค่เพียงหลงทางอ้ายแค่เข้ามา	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
43	สาวสุรินทรกินน้ำตา	บงเอย บงเอย สะเดยลืมเลย	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
44	หัวใจที่ถูกอ้ายทิ้ง	ทุกหยดน้ำตาบได้มาฟรีๆ แต่แลกด้วยใจ	ค่าย อรทัย	✓
45	จูบแล้วลา	ลมจูบลมไล่อาวรวงจนเม็ดข้าวร่วง	ด็กแดน ชลดา	✓
46	คำขอจากว่าที่คนถูกทิ้ง	ฟังฉันสักหนึ่งนาที ก่อนที่จะทิ้งกันไป	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสดา)	✓
47	จะหายใจยังงไม่ให้เกิดถึง	กลิ่นใจนึกภาพเธอเคยค่าลาเมื่อรู้ล่วงหน้า	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
48	คิดว่าเขาเข็ดหยิ่ง	ผู้ชายคือเจ้ากินเหล้าบคือดอกอ้าย	ดอกอ้อ ทุ่งทอง	✓
49	ขอสิทธิ์แค่ร้องไห้	ชาตินี้เกิดมา เหมือนเทวดาไม่รัก	ค่าย อรทัย	✓
50	จากทั้งที่เจ็บ	ขอออกความเห็นเป็นหยดน้ำตา	ศิริพร อำไพพงษ์	✓

ที่สุดเพลงฮิต ไม่เมือง

รหัสปก CD G0262111
วันที่วาง 07/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	อย่าปล่อยมือ	หากว่าเธอไม่ช่วยดึงฉันไว้ คงหลงทางไปไหน	ไม่เมือง	✓
2	อย่าเพิ่งท้อ	เหนื่อยหนอยนะคนดีรับหน้าที่ยิ่งใหญ่	ไม่เมือง	✓
3	อยากพบบ้านฟ้า	อยากพบบ้านฟ้าเข้ามาซักครั้ง	ไม่เมือง	✓
4	เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง	ฮือ ฮือ ฮือ... เมื่อแกะรอยความคิดถึง	ไม่เมือง	✓
5	แมงป่องปีกบาง	ฝ่าพายุลมฝนสูทมน้ำไกลเหลือเกิน	ไม่เมือง	✓
6	ดอกไม้แห่งกับความทรงจำ	เจอดอกไม้ ในหนังสือเล่มเก่า วันเวลา	ไม่เมือง	✓
7	หากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้	ลืมตาทุกเช้า เหมือนมีความงามมาบั้งรอ	ไม่เมือง	✓
8	ความคิดถึงในแจกันใจ	จากกันมาตั้งนาน สมายดีหรือเปล่า	ไม่เมือง	✓
9	คิดถึงคนไกล	ดอกบัวตอง คงบานเต็มดอย	ไม่เมือง	✓

10	ดวงดาวนอกหน้าต่าง	มองเห็นดาวดวงนั้น นอกหน้าต่างห้องฉัน	ไม่เมือง	✓
11	ไปรษณีย์ดาว	ไปรษณีย์ดาว บรรทุกหีบห่อความรัก	ไม่เมือง	✓
12	ขอเดินด้วยคน	เก็บหัวใจที่ถูกความรักทิ้งขว้าง	ไม่เมือง	✓
13	เพิ่งรู้ว่าเหงา	ไม่เคยรู้ว่าความเหงาโดดเดี่ยว	ไม่เมือง	✓
14	ด้วยแรงเหวี่ยง	หากเด็ดดาวต้นดวงได้โดยง่ายตาย	ไม่เมือง	✓
15	มาไม่ไกลถ้าไม่มีเธอ	ณ เส้นทางแสนเลือนราง ฉันเดินทาง	ไม่เมือง	✓
16	เพลงนี้เพื่อเธอ	ต่อให้ฉันเกิดเป็นกวี ก็แต่งเพลงรักดีๆ	ไม่เมือง	✓
17	ก่อนจะรักหมดใจ	เธอบอกฟ้าเป็นสีเทา เมื่อเขานั้นเคย	ไม่เมือง	✓
18	โปรดอย่าวาดหวัง	กว่าหมื่นแสงตะวัน ที่พาดผ่าน	ไม่เมือง	✓
19	คนเดิมของเธอ	อย่าเก็บไว้น้ำตา ปลอมมันรินไหลมา	ไม่เมือง	✓
20	คนเดียวในลาน	จากวันนั้นเธอบอกเราแยกทางกันใหม่	ไม่เมือง	✓
21	รักเธอเท่าเมื่อวาน	ตั้งฟ้าทุกเขามีสองตะวัน ทุกคำคืนนั้น	ไม่เมือง	✓
22	นกถิ่น	ลัน ลัน ลา ลัน...หลับลงเคอะเหงา	ไม่เมือง	✓
23	ตัวไกลใจอยู่	โลกที่พระเจ้าสร้างมา ให้มีเธอมีฉัน	ไม่เมือง	✓
24	คู่แท้	มีสองเรา กับสามนาฬิกา ดอกไม้	ไม่เมือง	✓
25	ชีวิตสั้นความรักยาว	ความรัก ไม่ได้พาดำเนินมาพบเธอ	ไม่เมือง	✓
26	สัญญาหน้าไฟ	มาทวงสัญญา จะมาทวงคำสาบาน	ไม่เมือง	✓
27	คืนนี้ฝนตก	ฝนตกคืนนี้เธอยังมีฉันที่คิดถึง คือคืน	ไม่เมือง	✓
28	หนาวน้ำค้าง	อ้อมกอดแสนอุ่นจากคนคุ้นเคย	ไม่เมือง	✓
29	มากกว่าได้ยิน	ฉันรู้ว่าฟ้าไม่กว้างเกินไป เพราะยังได้	ไม่เมือง	✓
30	อยากให้เชื่อในรัก	เธอก็นั่นคน ที่ความรักทำให้ร้องไห้	ไม่เมือง	✓
31	หนุ่มตาปี สาวแม่ขิง	สายน้ำตาปียังไหลริน หวนคิดถึงถึงคนที่	ไม่เมือง	✓
32	ล้านนาไทย	น้ำทิพย์เจือโลหิต ของสามกษัตริย์ตรา	ไม่เมือง	✓
33	ลืมกันแล้วกา	โอ้ละหนอ ลำน่านิ่ง แม่เคย ไหลเอื่อย	ไม่เมือง	✓
34	ทิพย์ดารา	แสนดอย แด่เดือนดิน โหยหน ห้วยหมื่น	ไม่เมือง	✓
35	สิงกาพินธุ์	สิงกาพินธุ์ ชื่อสกุลนครลำพูน สืบตระกูล	ไม่เมือง	✓
36	คืนศรียธา	เจ้างามเหลืองามได้เดือนแสงส่อง	ไม่เมือง	✓
37	กาสะลอง	เมื่อตะวันลับไป ไกลจากขอบฟ้า	ไม่เมือง	✓
38	กาสะลองกลับบ้าน	นานเหลือเกิน ตั้งแต่วันที่เราต้องจาก	ไม่เมือง	✓
39	ไม่ใช่นางฟ้า	เธอหวัง อยากให้ฉันเป็นคนของเธอฝัน	ไม่เมือง	✓
40	นิทานใบไม้	เมื่อเธอร้องไห้ มองฟ้าหม่นหมอง	ไม่เมือง	✓
41	อีกครั้งของฝัน	ครั้งแรกที่เจอรู้สึกเหมือนเคยเห็นเธอ	ไม่เมือง	✓
42	เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน	นาน เน้น นานเหลือเกิน ที่ต้องเดินบนทาง	ไม่เมือง	✓
43	อยู่ห่างอย่างไรเราเหงาจัง	แม้รักแค่ไหน ก็เทียบไม่ได้เสีย	ไม่เมือง	✓
44	สาวน้อยในเวียง	จากที่ออกภูยาว เข้ามาในเวียง	ไม่เมือง	✓
45	แทนความคิดถึง	ไกลห่างกันครั้งใด หัวใจไม่เคยว่างงาน	ไม่เมือง	✓
46	คิดถึงบ้าน	มองดูดวงดาวก็ยังเป็นดาวดวงเดียวกัน	ไม่เมือง	✓
47	ดวงจำปา	โอ้ ดวงจำปา เวลาชมดอก	ไม่เมือง	✗
48	กุหลาบปากชัน	แดนดินถิ่นไกลเหลือตา อยู่สุดนภา	ไม่เมือง	✗
49	ข้างมันฉันไม่แคร์	ก็เข้าที่เราดีน ก็คืนที่เราฝัน	ไม่เมือง	✗
50	กำลังใจ (ตั้งหยาดฝน)	ในยามที่ห่อเหี่ยว ขอเพียงแคคนหนึ่ง	ไม่เมือง	✗
51	เดือนเพ็ญ	เดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอร่าม	ไม่เมือง	✗
52	คืนรัง	โอ้ออดรักฉันกลับมาจากขอบฟ้า	ไม่เมือง	✗
53	อยากให้อยู่ด้วย	ยังคิดถึงสองมือ ที่เคยโอบไหล่	ไม่เมือง	✓
54	คำสัญญาที่หาใหญ่	ก่อนจากกันไปเหลือไว้เพียงคำสัญญา	ไม่เมือง	✗
55	คนนั้นคือเธอ	เคยควารักหมื่นครั้งก็ยังน้อยไป	ไม่เมือง	✓
56	มาไม่ไกลถ้าไม่มีเธอ	ณ เส้นทางแสนเลือนราง ฉันเดินทาง	ไม่เมือง	✓
57	เป็นเกียรติกับหัวใจ	เธอคือความฝันและคือความจริง	ไม่เมือง	✓
58	เธอไม่ได้อยู่คนเดียว	อย่าเห็นอนานนานนะคนดี โลกนี้ยังมี	ไม่เมือง	✓
59	เงาในใจ	มันคิดมากไหม ล่วงเกินไปไหม ที่แอบไปรัก	ไม่เมือง	✓
60	ใบไม้	ปลื้มปลิวเหมือนใบไม้	ไม่เมือง	✗

ฮิต | ฮอต | โปรทดก
รหัสปก CD GX0262237
วันที่วาง 07/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	เรา	เนิ่นนานที่เราองคากัน ในแวดาคู้นั้น	COCKTAIL	✓
2	ยังคง	อยากจับมือเธอมาวางไว้ตรงหัวใจ ในวันที่	POTATO	✓
3	กรรม	ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปล่า ทำไมเธอ	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
4	ไม่แคตตาย	ถึงวันหนึ่ง ไม่มีใครจะคำนวณเวลา ต้อง	BODYSLAM;Joey boy	✓
5	แดงกับเขียว	หยิ่งทะนงองอาจในวิถี แมกศักดิ์ศรีคำคือ	Taitosmith	✓
6	วันที่ได้คำตอบ	วันที่โชคชะดาไม่อยู่เคียงข้างเรา วันที่	บอย Peacemaker;ไมค์ ภิรมย์พร	✓
7	คือเธอใช่ไหม	นานเนิ่นนานแค่ไหน ที่ควารัก	GETSUNOVA;ต่าย อรทัย	✓
8	อยากให้เธอเจอคนแบบเธอ	อยากให้เธอมานั่งจับมือ จนนึกซึ้ง จนเข้าใจ	อ้อฟ ฟองศักดิ์ รัตนพงษ์	✓
9	พระเอกจำลอง	ฉันเข้าใจ ว่ารักของเราคงเป็นไปไม่ได้	GETSUNOVA	✓
10	คนกลางคืน	ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มีมันมืดมน ผู้คนเข้ามา	LABANOON	✓
11	ฟัง	ฉันได้ยินเสียงเธอ งามผู้คนมากมาย	Sin;สุนิสา สุขบุญสังข์(อ้อม)	✓
12	พูดไม่ออก (JUST WONDER)		The TOYS	✗
13	เลือกลินลา		พิทกสิง ธีโร	✗
14	เสี้ยว		Ammy The Bottom Blues	✗
15	ได้อะไร	แค่เห็นเขานั้นมีรอยยิ้ม เธอก็สุขหัวใจ	ปองกุล สิมซิง(โปป)	✓
16	ปล่อยให้เธอไป	ปล่อยให้เธอไปไม่เป็นไร เดียวพวงนี้ก็มี	MEYOU	✓
17	แค่พี่น้อง (Status)	ในตอนนี้ สถานะของฉันคืออะไร ในตอนนี้	Tilly Birds	✓
18	อยู่ตรงนี้เสมอ	หากเธอต้องเหนื่อย หากเธอต้องแบก	CLASH	✓
19	นิรันดร์	ก็ยังเป็นคำถามอยู่ ก็ครั้งยังไม่เข้าใจ	BODYSLAM;PALMY	✓

20	หลับนิรันดร์	ตื่นลืมตาขึ้นมา พื่นขึ้นจากความฝัน	25 Hours	✓
21	ไม่ไหวบอกไหว	ใจของฉันทันชา เมื่อเธอยืนยื่นออกมาว่า	บอย Peacemaker	✓
22	วันหมดอายุ	จากวันนั้นที่เธอจากไป ภายในใจก็กลับ	GETSUNOVA	✓
23	ถ้าฉันเป็นเขา		INDIGO	✗
24	ครั้งนี้	ความรักไม่ใช่ผู้ร้าย สิ่งที่มีร้ายคือใจ	KLEAR	✓
25	ยอมแพ้ (Surrender)	เมื่อรักไม่ใช่การแข่งชิง มันจบตั้งแต่	LOMOSONIC	✓
26	FAKE	เธอยืนต่อหน้าฉัน เธอยืนต่อหน้าฉัน และ	Singular	✓
27	ทำตัวไม่ถูก	ได้เพียงยิ้มเท่านั้น เมื่อเห็นภาพของเรา	ชิโน อธิภัทร	✓
28	ทรมานตัวเอง	ไม่รู้ทำไมวันนี้ฉันฝันถึงเธอ ไม่รู้ทำไม	สพล พัวศิริรักษ์ (เบล)	✓
29	ไม่อยากให้กลับ	นานเท่าไรที่เราไม่เจอ เธอเองเป็นใจ	เบิก ผลิตโชค ภายนอก	✓
30	สมองสั่งการช้า (Delay)	เธอคงอาจจะไม่รู้ว่ามีคนรักเธอไหม วามี	ธนนท์ จำริญญ์	✓
31	แต่เธอที่รัก	เหลือเพียงความรัก ที่ไม่มีเธอแล้ว	KLEAR	✓
32	ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ	กว่าจะผ่านจะพ้นวันเวลา ที่จะยอมรับ	ลูลา	✓
33	เสียงสะท้อน	นานเท่าไรแล้วเธอ ที่ทำเพื่อเธอมากมาย	นิว นัทัสสร ภูธรใจ/จิว ปิยนุช เสือจงพร	✓
34	เพิ่งรู้ตัว	โลกจะแตก ในวันแรกที่เธอบอกเลิกกันไป	มาดิง ระดับดาว	✓
35	PLEASE	รู้งี้รู้งี้ยังงี้ก็คงไม่ต่าง รู้งี้รู้งี้ยังงี้	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะดอม)	✓
36	ทีมของเธอ	เคยลืมใครไม่ได้บ้างไหม ตอนกลางคืน	Three Man Down	✓
37	พอจะรู้	ผ่านมานานแล้ว เรื่องราวในวันนั้น	MEYOU	✓
38	ความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึก	เคยคิดว่าฉันรู้จักกับความรัก เคยคิดว่า	GETSUNOVA	✓
39	Nobody Like You (JOOX Exclusive)		เบิก ผลิตโชค ภายนอก/Hollaphonic	✗
40	Good Morning Teacher	ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เป็นคนสอน	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะดอม)	✓
41	โตแล้ว	หนีความจริงต้องหนียังไง เมื่อเขาจะไป	Ammy The Bottom Blues	✓
42	ผู้ชายอยู่ไหน	ใครบางคนเคยบอกว่ารักฉันมากมาย	25 Hours	✓
43	ฉันไม่รู้	ฉันไม่รู้ ว่าเธอจะไม่รัก เหมือนฉัน	สพล พัวศิริรักษ์ (เบล)	✓
44	เธอทำให้ได้รู้ (โฆษณาISUZU)	เธอทำให้ฉันโกรธ ทำให้ฉันแอบยิ้ม	POTATO	✓
45	เกลียด	พยายามจะลืมทุกเรื่องราว	The Yers	✓
46	น้ำตาที่หาย	ทุกสิ่งจบแล้ว เธอออกกับฉันในวันที่เธอ	THE MOUSSES	✓
47	เหนื่อยไหมหัวใจ	เธอเป็นอย่างไรจากวันที่สองเราไกลห่าง	Retrospect	✓
48	รักเคยดีกว่านี้	รักที่เคยจริงจัง แล้วก็พลันเจือจาง	NO MORE TEAR	✓
49	เหตุผลที่ไม่มีเหตุผล	อาจจะไม่มีบางที่ ที่ฉันนั้นทำอะไรให้	GETSUNOVA	✓
50	ชีวิตยังคงสวยงาม	ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา	BODYSLAM	✓

รวมเพลงฮิต เทพบุตรรถแห่
รหัสปก CD GX0262241
วันที่วาง 07/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	บี(จน)ป็น		เอ มหาสิงค์	✗
2	เลว		ออย แสงศิลป์	✗
3	รถบีน้ำมัน		จ๊อบ เสกสันต์	✗
4	บักจีเหลิน		จีเหลิน สายหมอบ	✗
5	รถแห่อยู่		น้องทิวแทน	✗
6	บักแดงโม	โอ..นั่นมันบักแดงโม โอ..นั่นมันบัก	วงฮันแนว	✗
7	หอมกฮวกไปฝากป้า	มือนี้เขียนขอยเพินไปประสาฮิตฮอย	ลำเพลิน วงศกร	✗
8	งัดสังข์		เตย อธิณดิษฐ์	✗
9	โอ้ละน้อ		ก้อง ห้วยไร่/feat.ป๊อปปี้ ลองไมค์	✗
10	นักร้องบ้าน	ณ เวลานั้นที่หน้าฮันหมอลำ สถานการณ์	ลำเพลิน วงศกร	✓
11	คนถือหมอนยังบมี	อ้ายถามเจ้าเน้องหล่า เดือนมิถุนา	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
12	น้องอินดี พี่อินลา		จีเหลิน สายหมอบ/นุก รูดีมา	✗
13	นางฟ้าหน้ารถแห่	เสียงกลอนสนั่น หลังคาสันตึกฯ ปลูกใจ	เต๋า ภูศิลป์	✓
14	ขี้ยา2019		เต๊ะ ตระกูลดอ	✗
15	#ขอแก้แฟนเก่า		ดาร์ ดจว.	✗
16	โสดแต่ในเฟช	Like คือมาหา Like แม่่นผู้สาวทางใต้	สมบุญณ์ ปากไฟ	✓
17	อันดีขาด	อ้ายเป็นทะเลผู้บาวบ้านฯ งานบ้านใต้	ศร สินชัย	✓
18	เอาเมียไปเทริน	เอาเมียไปเทริน เอาเมียไปเทริน	สมบุญณ์ ปากไฟ	✓
19	จ๊กโก้น้ำเข้า	กางเกงยีนส์ก็เมดอินจีนแดงเสื้อตัวแดง	พี สะเดิด	✓
20	บ่าวพันธุ์พื้นเมือง	ถึงเป็นคนเขยฯ แต่อ้ายบเคยซื้อซีดีปลอม	ใหม่ไทย ใจตะวัน	✓
21	คนบ้านเดียวกัน	คนบ้านเดียวกัน แคมองตากันก็เข้าใจ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
22	จีหอย	โอเด เพื่อนเฮย คือตั้งเคยกันนั้น	พี สะเดิด	✓
23	ส่งขาวสาวเลย	ลมพัดตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง	ศร สินชัย	✓
24	เอาที่สบายใจ	โอ้ย..น้อ..เอาโลดเด้อเด้อหล่า เอาที่..	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
25	ดอกจานประหารใจ	ดอกจานบานแล้วทั่วท้องนา ต้นเดือนกุมภาพันธ์	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
26	ใส่วาสิสิมกัน		ก้อง ห้วยไร่	✗
27	ภาวะแทรกซ้อน		ออย แสงศิลป์	✗
28	ขอบใจเด้อ		ศาล สาณศิลป์	✗
29	คำแพง		แฉ็ค ชุมแพ	✗
30	บุญผลา	บ่นาเชื่อเนาะว่าเฮลิม่าพอกัน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
31	ไปฮักกันสา	อยู่ดีฯ อ้ายกะเป็นคนอื่น ที่ได้แต่ฮันแนม	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
32	เจ้าตัวว่าฮักอ้าย	บต้องเว้าดอกหล่า ประหยัดไว้สาค้อฮิบาย	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
33	กลับคำสาหล่า	คำสั้นฯ ที่ความยาวมันบถึงนาที่	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
34	อย่าให้เขาฮักเด้อ	เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนั้น มันบดีฮัก	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
35	อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบฮัก	อ้ายฮักเขาตอนใต้ เจ้าแนมหน้าอ้ายแล้ว	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
36	รำคาญกะบอกกันเด้อ	ที่อ้ายทักหา อายให้เจ้าฮักว่า	ลำเพลิน วงศกร	✓
37	ร้องไห้ได้ใหม่		แฉ็ค ชุมแพ	✗
38	แพ้ใจ		ดาร์ ดจว.	✗
39	ซิดอันตราย		ออย แสงศิลป์	✗

40	ทุกการแจ้งเดือน		ศาล สามศิลป์	X
41	คู่ครอง		ก้อง ห้วยไร่	X
42	ในความคิดซอดมีแต่เจ้าผู้เดียว	ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบ็ดลิทธิ	ไมค์ ภรณ์พร	✓
43	คำว่าฮักกัน มันเหยยืมใส	ฮักบ่อยากเชื่อสายตา ว่าภาพตรงหน้า	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
44	ลิให้เว้าฮักยัง	ลองเป็นฮักดู ลิฮักว่าเว้าบ่อกเป็นจัง	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
45	ผ่าเกา	หากว่าเจ้าได้ฟังเพลงนี้	ศร สินชัย	✓
46	หมาวัด	ได้แต่ถามเจ้าของสุนัข ว่าเขาคือเป็นคน	ลำเพลิน วงศกร	✓
47	แค่อ้ายหวัน	บ่แมนหาแนวมาว่าให้ บ่แมนว่าบ่เชื่อใจกัน	เบียร์ พร้อมพงษ์	✓
48	บ่บ่าเข็ดกันดอก	บ่ลืบบอกว่าจบ บ่ลืบบอกว่าเขาคบกันโลด	ตรี ชัยณรงค์	✓
49	หมอนขาด สาดผืนเกา	วางไว้สา...ปัญหาใจพักเอาไว้ก่อน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
50	คอยน้องที่ช่องเม็ก	สาวลาวได้เข็ดบ่าหัวใจฮักแท้ฮัก	มนต์แคน แก่นคูณ	✓

รีคเน้นเน้น
รหัสปก CD G0262103
วันที่วาง 07/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	เธอป็นใจ	หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
2	ก็เคยสัญญา	ก็เคยสัญญา เป็นมันเป็นหมาย	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
3	ยินยอม	เกิดมาก็เป็นคนหนึ่ง เมื่อก่อนก็เคยเป็นหน	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
4	ลงเอย	ได้รู้และได้ยิน ในข่าวร้าย	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
5	กุ่มใจ	ไม่รู้ไปใครใครจะมา ไม่พูดไม่จา	อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล	✓
6	ล้มหล่น	คิดแล้วปลื้ม แทบ	ไมโคร	✓
7	เดิมน้ำมัน	รู้ใหม่เวลาเธอ	ไมโคร	✓
8	ใจโทรมาๆ	แม้ใจจริง จะรักเพียงใด	ไมโคร	✓
9	บอกราคาเดียว	ฉันเป็นแค่เพียงคนที่เธอเคยอยากมี	ไมโคร	✓
10	เอาไปเลย	เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปได้เลย	ไมโคร	✓
11	เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม	ใครจะมีสตางค์ก็มีไป ใครจะไป	บิลลี่ โอแกน	✓
12	ลาออก	นั่งทำงาน หลายปี ยังไม่ไปไหน	บิลลี่ โอแกน	✓
13	ฝังไว้ในผืนดิน	วันและคืนที่เวียนหมุนผ่าน	บิลลี่ โอแกน	✓
14	คำมุกง่าย	คำเดียวที่เธอ คงเคยใช้บ่ยกินไป	บิลลี่ โอแกน	✓
15	ฟ้าคงสะใจ	อยู่คนเดียวในสายลม	บิลลี่ โอแกน	✓
16	จักรยานสีแดง	เส้นทางที่เราจะมุ่งไป	LOSO	✓
17	ชมชาน	เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ	LOSO	✓
18	ใจสั่งมา	หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้	LOSO	✓
19	ไม่ต้องห่วงฉัน	แค่เพียงรู้ว่าเธอต้องการจากไป	LOSO	✓
20	ฝนตกที่หน้าต่าง	วันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าต่าง เธอคิดถึง	LOSO	✓
21	แพ้คนสวย	สวยก็ไม่ได้ ไม่สวยก็ไม่ค่อยดี	FLY	✓
22	คนซื่อจ๋า	เงินไม่รู้ ว่ามันเกิดอะไรกับฉัน	FLY	✓
23	ชวานากันงูเห่า	ถ้าเธอไม่ยอมอยู่กับฉันจริงจริง	FLY	✓
24	พายุในใจ	มันเป็นเพียงแค่กระแสลมแรง	FLY	✓
25	บิน	ฉันจะบิน โดยที่ไม่ต้องมีปีก	FLY	✓
26	เล่นของสูง	รู้ว่าเสี่ยง แต่คงต้องขอลอง รู้ว่า	Big Ass	✓
27	ดีแต่ปาก	ยิ่งได้ยิน ยิ่งปวดใจ คิดอะไรอยู่	Big Ass	✓
28	คนไม่เอาถ่าน	เธอเหนื่อยไหม ที่ยังทนกับคนไม่เอาถ่าน	Big Ass	✓
29	ลมเปลี่ยนทิศ	ใบไม้หล่น เมื่อลมพัดผ่าน เป็นสัญญาณ	Big Ass	✓
30	พรหมลิขิต	เหมอมองบนฟ้าไกล จ้องมองด้วยความ	Big Ass	✓
31	ฉันอยู่ตรงนี้	เงินอยู่ตรงนี้ถ้าเธอต้องการ	BLACKHEAD	✓
32	รักคือ	ทุ่มเทจิตใจไป ทั้งหัวใจให้ใครซักคน	BLACKHEAD	✓
33	ยอมรับ	เรื่องระหว่างเรานั้น ใครก็มองว่าฉันผิด	BLACKHEAD	✓
34	อยู่ไป-ไม่มีเธอ	หมดแล้วหมดสิ้นหนทาง	BLACKHEAD	✓
35	ยิ่งโตยิ่งสวย	คนอะไรไม่รู้ ยิ่งโตยิ่งดูน่ารัก	BLACKHEAD	✓
36	ใครไม่เกี่ยวข้องเลยไป	ใครไม่เกี่ยวข้องเลยไป ไม่ใช่เรื่องของใคร	ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย	✓
37	อย่าคิดมาก	ไม่เอานะอย่าคิดมากไม่เอานะ	ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย	✓
38	เจ้าทอยอยู่ใน	เจ้าทอยอยู่ใน เจ้าทอยอยู่ใน	PETER CORP DYRENDAL	✓
39	ให้ฟ้าผ่าเธอ	เธอผิดคำสั่งสัญญา ที่เคยสาบาน	PETER CORP DYRENDAL	✓
40	ชายคนหนึ่ง	เธอไม่ต้องกังวล เธอไม่ต้อง	PETER CORP DYRENDAL	✓
41	เมื่อรักฉันเกิด	ก็เป็นคำถามอยู่ข้างใน อาจเป็นเพราะ	SILLY FOOLS (วงเกา)	✓
42	ซี้ทิ้ง	ยิ้มให้กับฉันหน่อย แค่หึงเล็กน้อย	SILLY FOOLS (วงใหม่)	✓
43	น้ำลาย	เพียงแค่เธอสบตา เพียงแค่เธอผ่านมา	SILLY FOOLS (วงใหม่)	✓
44	วัดใจ	มีคนมากมาย ต้องการจะหยุดฉัน	SILLY FOOLS (วงใหม่)	✓
45	จี๊จะ	อย่าโกรธกันเลย ยกโทษให้ฉัน	SILLY FOOLS (วงใหม่)	✓
46	ค่อยค่อยพูด	พูดค่อย ค่อยก็ได้ ถ้าพูดไม่ได้ก็ค่อยค่อย	Y NOT 7	✓
47	YEAH!YEAH!	เอาใจเอากันเป็นไรไป	Y NOT 7	✓
48	เกลียดความสงสาร	อย่ารักกัน ง่าย ง่าย	Y NOT 7	✓
49	เรื่องซี้หมา	เจ็บจนได้ กับวันนี้ ฤดูฝันใดกัน	Y NOT 7	✓
50	ทิ้งรักลงแม่น้ำ	เพราะรักแล้วซ้า รักมันทำลาย	Y NOT 7	✓

รวมเพลง 3 สาวฮิตมหาชน
รหัสปก CD G0262106
วันที่วาง 14/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ลิเทน้องให้บอกแค้น	แปลว่าหยิ่งน้องฮัก กับอาการเปลี่ยนไป	ตาย อรทัย	✓
2	ผู้หญิงหลายมือ	อกหักมาน้ำตาพังหยาว ฮักแล้วเรา	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
3	โคตรเลวในดวงใจ	จบแล้วนานแล้ว แต่ฉันยังตั้งใจจ๋า	ต๊ากแดน ชลดดา	✓
4	ฮักลิ้มทุกคำ น้องจ๋าทุกนาที	ลิ้มกันง่ายคึกเาะะ นี่ปคนเคยฮักกัน	ตาย อรทัย	✓
5	มาก่อนได้หน้า มาช้าได้ใจ	ดีกว่าก็แค่มาก่อนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
6	โยนใจให้หมากรัก	ฮักกันมาตั้งโดน บัดคิดหลุโดนน้องแค้น	ต๊ากแดน ชลดดา	✓

7	ซิงได้ซิงแล้ว	กะฮู้ว่าอ้ายทิ้งไป กะฮู้ว่าอ้ายอยู่หน้าเขา	ตาย อรทัย	✓
8	กอดคนนอกใจ	บ่ได้โดนหลอกแต่ถูกนอกใจ ถึงจับบ่ได้	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
9	เริ่มต้นเจ้าชาย ลงท้ายเจ้าชู้	คงสนุกใช้ใหม่ ที่หลอกกว่าคนหาหนึ่งพิเศษ	ด็กแดน ชลดดา	✓
10	เจ้าชายของชีวิต	จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปล่า	ตาย อรทัย	✓
11	ขอทำเพื่ออ้าย	คนฮักนอกใจถามว่าใครบ่เสียใจบ้าง	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
12	น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง	มือที่อ้ายกินตอง..น้อง นิ่งฮ้อง..ให้	ด็กแดน ชลดดา	✓
13	แวมมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก	บ่ฮู้ตองกะ ว่าอ้ายเข้ามาด้วยเหตุผลใด	ตาย อรทัย	✓
14	เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ	ขณะที่อ้ายอ่านข้อความนี้ น้องได้มา	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
15	หมองเก่า	ยังคิดฮอด อ้ายยังคงคิดถึง เสียขวัญาที่	ด็กแดน ชลดดา	✗
16	จากสำคัญ เป็นสำรอง	โสละ โสละ ฮักสุดหัวใจ หนานหนักเท่าใด	ตาย อรทัย	✓
17	ผู้แพ้ออกแค่เบอร์	เมื่อสิทธิ์ของใจ บ่ ไปถึงฝั่งของแฟน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
18	คืนใจให้กัน	เกิดอะไร กับความรักเรา สิ่งดีนี้	ด็กแดน ชลดดา	✓
19	ขอแค่รู้ข่าว	ในนามแฟนเก่ารู้ข่าวก็ดีใจแล้ว	ตาย อรทัย	✓
20	สำหรับอ้าย..รักได้เสมอ	เจ็บจนขำก็เขียนคำว่าลืมบ่เป็น	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
21	รักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง	ขอโทษทำไม เมื่อใจเธอนั้นไม่รู้สึกคิด	ด็กแดน ชลดดา	✓
22	ผู้หญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอ้าย	พกความคิดคนไปด้วยหรือเปล่า ผ่ากสายลม	ตาย อรทัย	✓
23	อกหักเพราะฮักอ้าย	ผู้หญิงคนนี้ขอทานหน้าท้ออกหัก	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
24	เลือกคำว่าเจ็บ เก็บไว้คนเดียว	เพิ่งจะรู้ว่าคำว่ารัก ที่ได้ยินได้ฟัง	ด็กแดน ชลดดา	✓
25	เธอกอดกับใคร มนหัวใจของฉันท	ถึงยังไม่รู้..ว่าเขาเป็นใคร แต่รู้สึก	ตาย อรทัย	✓
26	เมียบ่ได้แต่ง	ขอยเป็นเมียเจ้า ขุดเจ้าสาวกะบ่ได้ใส	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
27	แฟนเก็บ	อย่าให้ใครรู้ว่าเรคบกัน คือค่าที่เธอ	ด็กแดน ชลดดา	✓
28	พี่ชายชั่วคราว	ยิ้มเป็นพี่ชายได้ใหม่ชั่วคราว	ตาย อรทัย	✓
29	เมื่อความฮักเก่า น้องลิเห่างบ	ก่อนจะปล่อยหัวใจเดินทาง เคียงข้าง	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
30	อยากเป็นคนรัก ไม่อยากเป็นชู้	แฟนของใครโทรมา ผ่ากน้ำตาไว้ที่แก้ม	ด็กแดน ชลดดา	✓
31	ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจต้องปลอ	อย่าหนักใจเด้อ ถ้าเจอทางไปให้บอก	ตาย อรทัย	✓
32	ท้ายที่สุด...อ้ายก็คิดถึงฮัก	กลับมาฮัก ที่เดิมฮักครั้ง เด็นย้อนคืน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
33	คำพิพากษา	คงเป็นเวรกรรมที่เงินเคยทำชาติที่ผ่านมา	ด็กแดน ชลดดา	✓
34	คำว่าจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ	เตรียมจะไปแล้วใช้ใหม่ ก็เห็นเธอ	ตาย อรทัย	✓
35	ปริญญ่าเจ็บ	ถึงบ่ฮู้จริงแต่ลูกผู้หญิงทุกคนรู้สึก	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
36	หน้าไม้ศัสยาเก่า	หน้าไม้ศัสยาเก่าขอเพลงเศร้าให้ใจเหงา	ด็กแดน ชลดดา	✓
37	หน้าจอรอสาย	โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย	ตาย อรทัย	✓
38	รอสายคนใจดำ	ใจดำแท้หนอ ทิ้งให้หน้าจอรอว่างงาน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
39	ขอจองในใจ	ฟ้าสั่งให้ฉัน รักคนที่มิเจ้าของ	ด็กแดน ชลดดา	✓
40	แอบคอย	คุณได้อย่างไร ทำไมเงินจึงรักยิ่ง	ตาย อรทัย	✗
41	คอยทางที่นางรอง	ใจผู้สาวอำเภอนางรอง ถูกความหม่นหมอง	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
42	มีคนเหงารออยู่เบอร์นี้	กุหลาบบนโต๊ะคอมันตกแต่วันอังคาร	ด็กแดน ชลดดา	✓
43	โทรหาแทนเด้อ	โทรหาแทนเด้อ จ่าเบอร์โทรน้องได้บ	ตาย อรทัย	✓
44	คิดฮอดกอดบ่ได้	คำถาม ฮุดฮอด ฮีหนยังคิดฮอดแต่กอดบ่ได้	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
45	บ่จิดจิดเม็ด	น้องฮักหลายจนลิดตายแนบได้บ่เคยเฮ็ด	ด็กแดน ชลดดา	✓
46	ย่านอ้ายบ่ฮัก	ย่านอ้ายบ่ฮัก ย่านอ้ายบ่ฮักฯ โอ..	ตาย อรทัย	✓
47	คนใจ เกิดซ้ำ	อยากฮักลิดตาย แต่ก็อ้ายบ่เกิด	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
48	จิริหรือจิริหลอก	ฝนตกบ้านน้อง ฟ้ามันร้องด้อมๆ	ด็กแดน ชลดดา	✓
49	สาวร่วง	อายุสิบห้าได้มาเป็นสาวร่วง	ตาย อรทัย	✗
50	หน้าฮ้านพันธมวัน	เสียงหัวใจบอกให้ลูกออกมาเดิน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓

ลูกทุ่งฮิตแห่งปี 2562
รหัสปก CD GX0262243
วันที่วาง 14/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ให้หนากว่าที่เคย	เพราะเชื่อว่าเขามีจริง แต่ก็ไม่รู้เขา	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
2	คือเธอใช่ใหม่	นานเนิ่นนานแคไหน ที่คำว่ารัก	ตาย อรทัย	✓
3	วันที่ได้คำตอบ	วันที่โชคชะดาไม่อยู่เคียงข้างเรา วันที่	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
4	อ้ายพามา เขาพาไป	โว..โว เป็นย่อนความไว้ใจ เฮ็ดให้อ้าย	ลำเพลิน วงศกร	✓
5	มานอนนาเด้อ	เหนื่อยแบบน้อผู้สาว เฮ็ดโอทีจนวับได้	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
6	คนโดนบ่ลือด		ดาร์ ดจว.	✗
7	เลว		ออย แสงศิลป์	✗
8	พื้นที่หับซ่อน		จินตหรา พูนลาภ;กระต่าย พรรณนิภา	✗
9	คนนี้ผิวเฮา	เฮาบ่ได้ใจ เฮาฮู้ว่าโตคิดหยิ่ง ลิ่วล้าสุ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
10	คนนี้เมียเฮา Cover	เฮาบ่ได้ใจ เฮาฮู้ว่าโตคิดหยิ่ง ลิ่วล้าสุ	ศร สินชัย	✓
11	ลิเอาหัวใหม่	เมื่อ...กะบ่ฮู้สิบกกับไผ เข่านอน	ดอกอ้อ ทุ่งทอง	✓
12	คำว้าวสุขวัญ	เฮ็ดหยิ่งอยู่ อยู่นิสอ้าย กินข้าวแล้วยัง	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
13	บิลันดอน(เวอร์ชันร้องเดี่ยว)	คงลิเป็นแสนล้านนาที่ คงลิเป็นแสนล้านคืนวัน	ตาย อรทัย	✓
14	มันเป็นย่อนหยิ่ง	กะฮู้ดี อ้ายฮู้ดี ว่าเจ้ามีผู้ใหม่แล้ว	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
15	เอ็นชื้อเขาให้ชิน	กะน้องเลือกเขาแล้วเด้อ อ้ายก็ก้าเขา	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
16	ยอมตาย		คู่แฝดโอเอ;เอ๋ พชรพร	✗
17	ฮักเจ้าเบ็ดใจ		เบ็น ศรีถนุ	✗
18	ให้เคอร์มาส่งได้บ	เป็นตาฮักปานนี้ ให้เคอร์มาส่งได้บ	เบลล์ นิภาดา	✓
19	นักร้องขาน	ณ เวลานั้นที่หน้าฮ้านหมอลำ สถานการณ์	ลำเพลิน วงศกร	✓
20	คนถือหมอนยังมี	อ้ายถามเจ้าแนน้องหล่า เดือนมิถุนา	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
21	ขอเงินแนแนม		เด๊ะ ตระกูลดอ	✗
22	แมงขี้หนาก	อย่ามาอ้อย แฟนข้อย...อย่ามาไกลแฟนข้อย	ด็กแดน ชลดดา	✓
23	สเด็ดสบเคเคยเปลี่ยน	โพสฮักเจ้ามีละสีหาเทือ บเคยเมื่อ	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
24	ไปฮักกันสา	อยู่ดีๆ อ้ายกะเป็นคนอื่น ที่ได้แต่ยื่นแนม	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
25	กฎแห่งซ้ำ	โลกใบนี้ มีคำว่ากฎตามธรรมชาติ	ตาย อรทัย	✓
26	จากไปอย่างสงบ	กักขังตัวเองไว้ในห้องเล็กๆเพื่อดับจิต	ออย แสงศิลป์	✗

27	ขอบใจเด้อ		ศาล สามศิลป์	X
28	เจ็บสุดท่าย		แมงค หนา	X
29	อย่าโพสดีหาเขาตุหลาย		คะแนน นัจนันท์	X
30	ห้องใดทุกคำ จำได้ทุกครั้ง	ตั้งแต่เมื่อ ที่อ้ายบอกฮัก ก็ปานอ้ายบัก	เอ็นขวัญ วัลย์ญา	✓
31	รำคาญกะบอกกันเด้อ	ที่อ้ายทักหา อยากให้เจ้าฮู้ว่า	ลำเพลิน วงศกร	✓
32	สิให้ว่าฮือฮยัง	ลองเป็นอ้ายดู สิฮู้ว่าเว้าบอกเป็นจัง	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
33	ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ	เฮ็ดสิเฮ็ดต่อได้ น่องกะเปลี่ยนใจอ้าย	ค่าย อรทัย	✓
34	อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบักฮัก	อ้ายฮักเขาตอนใด เจ้าแนมหน้าอ้ายแล้ว	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
35	ได้ล่านีมือ	สิให้รับแต่บหเจ็บซันดี ซันดีเกิดมา	เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ	✓
36	มีแสบใจ	แค่อยากได้ยินคำวาฮักเธอสิเบื่อกันบมือ	เอ็นขวัญ วัลย์ญา	✓
37	สอหล่อแสบหล่อ	มีอันนี้เซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟังเพลงฮานเก่า	ด็กแดน ชลดา	✓
38	เซ		ดาร์ ดจว.	X
39	ขี้ยา2019		เต๊ะ ตระกูลดอ	X
40	ผู้หญิงหลายมือ	อกหักมาน้ำตาพังหย่า ฮักแล้วเรา	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
41	อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง	อย่า...อย่ามาเว้าเถาะว่าฮักคือเก่า	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
42	เจ้าตัวว่าฮักอ้าย	บต้องเว้าดอกหล่า ประหยัดไว้สาคำอธิบาย	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
43	ซัดอันตราย		ออย แสงศิลป์	X
44	เจ็บบพอตาย		เบนซ์ เมืองเลย	X
45	มึงเป็นบ้าดี	มึงเป็นบ้าดีบักหัวใจ สิฮักเขาไปให้ได้	ลำเพลิน วงศกร	✓
46	คาคอ		ฐา ชนิษ	X
47	ยังให้บปล่อยไปอีกบมือ	อยากหอมแก้มกะให้แล้ว อยากเฮ็ดหยังกะให้	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
48	วันคิดฮอดเด	อยู่ซื่อๆ กะเหงาคิดเห็นหน้าเจ้าองล่องๆ	เบียร์ พร้อมพงษ์	✓
49	บนำเฮ็ดกันคอก	บนำสิบอกว่าจะบ นำสิบอกว่าจะบคบกันโลด	ตรี ชัยณรงค์	✓
50	ฝากเบิ่งแนเด้อ	บได้สิมาบยอมมาตา ที่ว่าเขามิเธอ	เอ็นขวัญ วัลย์ญา	✓

รวมเพลง ไร่บ้านอิตติดอันต้น
รหัสปก CD GX0262244
วันที่วาง 14/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ขอบใจเด้อ		ศาล สามศิลป์	X
2	ฮักเจ้าเบิดใจ		เบ็น ศรีถยนต์	X
3	มันเป็นยอนหยัง	กะฮู้ดี อ้ายฮู้ดี ว่าเจ้ามีผู้ใหม่แล้ว	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
4	คำว่าฮือฮยัง	เฮ็ดหยังอยู่ อยู่ใสอ้าย กินข้าวแล้วยัง	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
5	เอ็นซื่อเขาให้ซิ่น	กะน่องเลือกเขาแล้วเต๊ะ อ้ายถักเจ้าเท	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
6	พื้นที่ทับซ้อน		จินตหรา พูนลาภ/กระต่าย พรรณนิภา	X
7	ยอมตาย		คู่แฝดโอเอ/เอ พัชรพร	X
8	ยังให้บปล่อยไปอีกบมือ	อยากหอมแก้มกะให้แล้ว อยากเฮ็ดหยังกะให้	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
9	เข้าพรรษาบนี้บมีเจ้า	สติเกอร์โอเคคินัน ที่เจ้าสงโลน	ลำเพลิน วงศกร	✓
10	คนถือหมอนยังบมี	อ้ายถามเจ้าแนนงอหล่า เดือนมิถุนา	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
11	คนโดนลือค		ดาร์ ดจว.	X
12	ขอเงินแนแม่		เต๊ะ ตระกูลดอ	X
13	สเดดสบเคยเปลี่ยน	โพสดีฮักเจ้ามีอละสิหาเทอ บเคยเบือ	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
14	ไปฮักกันสา	อยู่ดีๆ อ้ายกะเป็นคนอื่น ที่ได้ดเย็นแนม	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
15	ฮอยฮักบักใจ		จินตหรา พูนลาภ	X
16	สิเอาหัวใหม่	เมื่อ...กะบฮู้สิบอกกับไผ เขานอน	ตอกอ้อ ทุ่งทอง	✓
17	คนนี้หัวเฮา	เฮาบได้ใจ เฮาฮู้ว่าโตคิดหยัง สิว่าสิ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
18	คนนี้เมียเฮา Cover	เฮาบได้ใจ เฮาฮู้ว่าโตคิดหยัง สิว่าสิ	ศร ลินชัย	✓
19	บักเลงบยาน	ณ เวลานั้นหน้าฮานหมอล่า สถานการณ์	ลำเพลิน วงศกร	✓
20	บักอ้ายหลายเด้อ	เฮ็ดดาสิมดาวานหลอกล่อให้น่องตายใจ	กวาง จิรพรรณ	X
21	กิมาคีคะ	ซ้องใจอียังบคะ มีปัญหาบคะ เห็นอ้ายซ่อม	ยุ่งยิง กนกนันท์	X
22	ห้องใดทุกคำ จำได้ทุกครั้ง	ตั้งแต่เมื่อ ที่อ้ายบอกฮัก ก็ปานอ้ายบัก	เอ็นขวัญ วัลย์ญา	✓
23	มึงเป็นบ้าดี	มึงเป็นบ้าดีบักหัวใจ สิฮักเขาไปให้ได้	ลำเพลิน วงศกร	✓
24	โคตรเจ็บเลย		เบนซ์ เมืองเลย	X
25	ร้องให้ได้ใหม่		แซ็ค ชุมแพ	X
26	ซัดอันตราย		ออย แสงศิลป์	X
27	สิให้ว่าฮือฮยัง	ลองเป็นอ้ายดู สิฮู้ว่าเว้าบอกเป็นจัง	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
28	เจ้าตัวว่าฮักอ้าย	บต้องเว้าดอกหล่า ประหยัดไว้สาคำอธิบาย	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
29	ให้ตายไปกับใจ	ฝ่นจะดกฟ้ายังสงขาว ให้เมฆเทาๆ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
30	ทุกลมหายใจ		คู่แฝดโอเอ	X
31	วันคิดฮอดเด	อยู่ซื่อๆ กะเหงาคิดเห็นหน้าเจ้าองล่องๆ	เบียร์ พร้อมพงษ์	✓
32	เป็นเจ้าคือเก่า		แซ็ค ชุมแพ	X
33	รำคาญกะบอกกันเด้อ	ที่อ้ายทักหา อยากให้เจ้าฮู้ว่า	ลำเพลิน วงศกร	✓
34	บได้จากไปน้ออ้าย	กะสิอยู่ผู้เดียว ให้ได้จักเทอ	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
35	บฮักกะให้หลโดน	คนบฮักกันรลเสียข้างทางอ้ายยังไปช่วย	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
36	แคซู้	แนมเห็นเจ้ากอดกันต่อหน้า น้ำตาของ	ศร ลินชัย	✓
37	อย่าโพสดีหาเขาตุหลาย		คะแนน นัจนันท์	X
38	ฝากใบลา		เนย กัสวรรณ	X
39	ดกรอบแรก		เนม สุรพงศ์	X
40	สอหล่อแสบหล่อ	มีอันนี้เซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟังเพลงฮานเก่า	ด็กแดน ชลดา	✓
41	บักแดงโม	โอ้...นั้นมันบักแดงโม โอ้...นั้นมันบัก	วงฮันแนว	X
42	ผู้สาวโสด		กระต่าย พรรณนิภา	X
43	บุญผลา	บนำเชื่อเนาะว่าเฮาสิม่าพอกัน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
44	อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง	อย่า...อย่ามาเว้าเถาะว่าฮักคือเก่า	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
45	คนดอบบอยู่	พูดบอกลยอนว่าสาบมากใจ ที่ใครเขาอยากให้	เอ็นขวัญ วัลย์ญา	✓
46	เบ็ดแล้วบมือ...ฮัก (Cover)	เคยโพสดี เคยแท้ก ถึงน่องอยู่ประจำ	มนต์แคน แก่นคูณ	✓

47	ตัวช่วยที่ไปได้เชิญ	ยัง..จะทำหน้าที่อีกอ้าย ถึงแม้ว่าจะ	กันตอง หุงเงิน	✓
48	ปริญญญาใจ	ได้ฮักกับอ้ายเหมือนใจได้ปริญญา	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
49	ตอกสะแบงปลื้มตัน(ล.เสียงเอื้อน..)	คือไกลแท้หน้อ ทางคืนเมื่อบ้าน ได้แต่คิดฮอด	ไข่มุก รุ่งรัตน์	✓
50	ตะคนไป	ซึบเห็นกับตาคะคงบ่เขื่อนว่าน้องตัวกัน	เบียร์ พร้อมพงษ์	✓

ชุดสุดเพลงฮิต

รหัสปก CD GX0262247

วันที่วาง 14/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ไหนนานกว่าที่เคย	เพราะเชื่อว่าเขามิจริง แต่ก็ไม่รู้เขา	แพท Klear;ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
2	ไม่ไหวบอกไหว	ใจของฉันทันชา เมื่อเธอยืนยื่นออกมาว่า	บอย Peacemaker	✓
3	เท่าไรไม่จำ	เคยเจ็บเคยเสียใจมาเท่าไร ฉันทันไป	POTATO	✓
4	ภาพจำ	จากวันนั้นที่เธอผ่านมา โชคชะตาให้เรา	ปองกุล สืบซึ้ง(โปป)	✓
5	ทุกคนเคยร้องไห้	ฉันทันไม่รู้เธอแบกรับอะไรไว้มากมาย	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
6	ชอนกลิ่น	ลมอ่อนพัดโชยมา น้ำตาก็ไหลริน เหลือเพียง	ปาล์มมี	✓
7	วิชาตัวเบา	อยู่บนโลกใบเก่า จมกับความปวดร้าว คินและ	BODYSLAM	✓
8	รู้ดีว่าไม่ดี	ฉันทันแคคนที่เธออาจมองไม่เห็น ฉันทันแคคนที่	GETSUNOVA	✓
9	ใจเย็นเย็น	เมื่อก่อนไม่เป็นไร ะอะก็ตามใจ	CLASH	✓
10	อยากให้เธอหลง		Musketeers	X
11	คิดถึงจัง (มาหาหน่อย)	Hello ตอนที่ทำอะไรอยู่ กับใคร ที่ไหน	ไอดี ปราโมทย์	✓
12	กำแพง x Polycat	ถ้าเคยพบเจอ กำแพงที่ดูทั้งใหญ่และ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);Polycat	✓
13	Nobody Like You (JOOX Exclusive)		เม็ก ผลิตโชค อายนบุตร;Hollaphonic	X
14	หากคำคืน	ลึลล...มองที่หน้าต่างถนนและร้านริมทาง	The Dai Dai	✓
15	จริงมันก็ดี	ไม่รู้สิ ฉันทันจะยิ้มได้ฮักที่พุงนี้หรือ	จ๊าน่า ดี ฤชชา เดอชุชา	✓
16	รถคันเก่า	เบรคเสื่อมครั้นตาไฟท้ายไม่ติดรถฉันทันเก่า	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)	✓
17	ทรมานตัวเอง	ไม่รู้ทำไมวันนี้ฉันทันฝันถึงเธอ ไม่รู้ทำไม	สพล พิวศิริรักษ์ (เบล)	✓
18	มีเหมือนไม่มี	จะลองบอกเธอว่าไม่รักสักที อยากรู้ว่า	ลูล่า	✓
19	ดีใจด้วยนะ (Glad)		INK WARUNTORN	X
20	ถ้าฉันทันหายไป		ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอ็ด)	X
21	4:00		The TOYS	X
22	ฤดูกาล	ฤดูกาลกำลังจะผ่านไป พัดพายุที่มือออกไป	25 Hours	✓
23	เธอเก่ง	ท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ำท่ามกลางเงา	Jetset'er	✓
24	อย่าบอก	ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไร ก็ได้ เก็บคำพูด	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)	✓
25	เก็บรัก	รู้ดี ว่าฉันทันไม่ควรที่จะรักเธออีกต่อไป	แอมมี The bottom blues	✓
26	เพียงหนึ่งครั้ง	จากวันที่เดินจากลา สิ้นสุดคำว่าสองเรา	The Yers	✓
27	ใจ...กลางเมือง	ที่เห็นว่าทอประกายดังดวงดาวที่แท้มันคือ	LABANOON	✓
28	เพลงกล่อมบ้าน (Lullaby)	เวลาลงไปแล้ว วันที่เนิ่นนาน แสงน่าน	LOMOSONIC;ไผ่ Moderndog	✓
29	ทางกลับบ้าน	ในวันที่ใจมืดหม่น วันที่ชีวิตหลงทาง	BODYSLAM	✓
30	แอบ	ฉันทันแอบบอกรักเธอทุกวันอยู่ตรงนี้	หนุม กะลา	✓
31	ลบนานาที่มีเธอ	คำที่เธอบอกรักเขา รูปที่เธอถอดกับเขา	นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิว ปิยนุช เสือจงพร	✓
32	ระหว่างเรา...คืออะไร	หลายครั้งพยายามจะเข้าใจ รู้ดีทั้งสองเรา	ดา เอ็นโดรฟิน	✓
33	รอฉันหรือเปล่า	เหตุที่ฉันทันไม่มีใคร เพราะว่ฉันทันไม่ลืมเธอ	Bankk Ca\$h	✓
34	ไม่มีเธอไม่ตาย	ตอนนี้มีเพียงแค่เรานี่สองคนเท่านั้น	แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น;Two Pee	✓
35	คิดถึงบ้าน	คิดถึงบ้าน เพื่อนชานที่เขาเคยอยู่	Sir Poppa Lot	✓
36	มานอนนาเด้อ	เหนื่อยมัย ไอ้ที่รัก เก็บไอ้ที่ชะจนไม่ได้	เด็กเสียงควาย;มนต์แคน แก่นคูณ	✓
37	รมสีเทา	ฉันทันเฝ้าถามความสุขอยู่ที่ไหน	KLEAR	X
38	เคียงกัน (ละครลูกกรุง)	สุดขอบฟ้าหรือใต้ธารา หมื่นภุผา	กัน นภัทร;D GERRARD	✓
39	ปรารถนาสิ่งใดฤ	อยู่เพื่อความรัก หรืออยู่เพื่อความฝัน	COCKTAIL	✓
40	ปลิว	ได้เพียงแต่ยืนอยู่ไกล ไกล ได้เพียงแต่มอง	พลอยชมพู	✓
41	ที่ปรึกษา	ทะเลาะกับเขามาที่ไรที่ไรก็จะเป็น	Golf & Mike	✓
42	ถ้าฉันทันเป็นเขา		INDIGO	X
43	สิ่งแทนใจ	ของของเธอ ที่เก็บไว้ บางอารมณ์	Retrospect	✓
44	ข้าข้า	รู้ แต่ไม่เข้าใจ ว่าทำไมรักเธอทั้งๆที่	Paper Planes	✓
45	บินเข้ากองไฟ	ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทำไม จิตใจ	Big Ass	✓
46	ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ)	เธอไม่ใช่คนที่ควรรักเลย เธอไม่ใช่คนที่	AB NORMAL	✓
47	คนที่ฆ่าฉันทัน	รอฉันทันหน่อย ฉันทันตามไม่ค่อยทัน	SILLY FOOLS (วงใหม่)	✓
48	รอยยิ้มดีกว่าน้ำตา	อย่าโกรธฉันทันบอกให้เธอไปเริ่มต้นใหม่	ARM SONG	✓
49	กลับมาได้ไหม	คำว่ารักที่เคยได้ยิน จากนี้ไม่มีอีกแล้ว	S.D.F	✓
50	เท	เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร	THE MOUSSES	✓

BEST OF THE YEAR 2019

รหัสปก CD GX0562007

วันที่วาง 14/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	กรรม	ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปล่า ทำไมเธอ	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
2	เรา	เนิ่นนานที่เราเมองตากัน ในแวตาคู่นั้น	COCKTAIL	✓
3	ดวงใจ	เธอเปรียบดังเสมือนดวงใจ ตามติดครั้งแนบชิด	ปาล์มมี	✓
4	ไม่ไหวบอกไหว	ใจของฉันทันชา เมื่อเธอยืนยื่นออกมาว่า	บอย Peacemaker	✓
5	ดวงจันทร์กลางวัน(Afternoon)	ดวงจันทร์ในยามกลางวัน อาจจะไม่เห็น	GETSUNOVA;วีโอเลต วอเทียร์	✓
6	ลาลาลอย(100%)		The TOYS	X
7	เลือกลินลา		ฟักลิ่ง ฮีโร่	X
8	อยู่ตรงนี้เสมอ	หากเธอต้องเหนื่อย หากเธอต้องแบก	CLASH	✓
9	ยังคง	อยากจับมือเธอมาวางไว้ตรงหัวใจ ในวันที่	POTATO	✓
10	ครึ่งๆกลางๆ	กับชีวิตครึ่งๆกลางๆ เหมือนว่าไม่มีทาง	BODYSLAM	✓
11	พุงนี้คือย (Cheat Day)	รู้ว่ฉันทันไม่ควรและดูเป็นคนไม่ดีซะเลย	ปองกุล สืบซึ้ง(โปป)	✓
12	อยากให้เธอเจอคนแบบเธอ	อยากให้ทรมานเจ็บปวด จนลึกซึ้ง จนเข้าใจ	อ้อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์	✓
13	พอ	ได้เห็นทุกอย่างได้รู้คำตอ	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)	✓

14	ให้นานกว่าที่เคย	เพราะเชื่อว่าเขามิจริง แต่ก็ไม่รู้เขา	แพท Klear;ไม พงศธร ศรีจันทร์	✓
15	คือเธอใช่ไหม	นานเนิ่นนานแคไหน ที่คำว่ารัก	GETSUNOVA;ต่าย อรทัย	✓
16	สบายดีหรือ	ก็ไม่ได้เจอได้คุยตั้งนาน ก็ไม่รู้	หนุ่ม ทะลา	✓
17	ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ	กว่าจะผ่านจะพ้นวันเวลา ที่จะยอมรับ	ลูล่า	✓
18	ความรักกำลังก่อตัว		นนท์ ธนนท์	X
19	เขียนไว้ข้างเตียง(Cover)	ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยู่ลับๆ	PARADOX	✓
20	อ้ายพามา เขาพาไป	โว..โว เป็นย้อนความไวใจ เฮ็ดให้อ้าย	OG-ANIC	✓
21	ศึกคนงอ (JOOX Exclusive)	ศึกคนงอ ศึกคนงอ ศึกคนงอ ไม่เคย	จ๊าน่า ดี ธิฐชา เตอชูชา	X
22	ภาวนา	พร้อมเดินจากไปพร้อมแล้ว เตรียมใจ	MEYOU	✓
23	ครั้งนี้	ความรักไม่ใช่ผู้ร้าย สิ่งที่มีนัยคือใจ	KLEAR	✓
24	ติดตลก	เป็นแค่คนที่ทำให้เธอหัวเราะเสมอ คนที่	ไฉด์ ปราโมทย์	✓
25	ถ้าเลือกได้		แก้ม วิชญาณี เบียงกลีน	X
26	คนกลางคืน	ที่ตรงจันยืนตรงนี้มีมันมีคน ผู้คนเข้ามา	LABANOON	✓

เปิดวาร์ปเพลงฮิต

รหัสปก CD GX0262248
วันที่วาง 14/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	เรา	เนิ่นนานที่เรามองตากัน ในแวตาคู้นั้น	COCKTAIL	✓
2	กรรม	ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปล่า ทำไมเธอ	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
3	พระเอกจำลอง	ฉันเข้าใจ ว่ารักของเราคงเป็นไปไม่ได้	GETSUNOVA	✓
4	ภาวนา	พร้อมเดินจากไปพร้อมแล้ว เตรียมใจ	MEYOU	✓
5	ให้นานกว่าที่เคย	เพราะเชื่อว่าเขามิจริง แต่ก็ไม่รู้เขา	แพท Klear;ไม พงศธร ศรีจันทร์	✓
6	ยังคง	อยากจับมือเธอมาวางไว้ตรงหัวใจ ในวันที่	POTATO	✓
7	ไม่แก่ตาย	ถึงวันหนึ่ง ไม่มีใครจะคำนวณเวลา ต้อง	BODYSLAM;Joey boy	✓
8	หมึกเล่นไฟ		สงกรานต์ รังสรรค์;ไค้ กางเกง	X
9	ไม่ไหวบอกไหว	ใจของจันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาว่า	บอย Peacemaker	✓
10	วันหมดอายุ	จากวันนั้นที่เธอจากไป ภายในใจก็กลับ	GETSUNOVA	✓
11	เธอทำให้ได้รู้	เธอทำให้ฉันโกรธ ทำให้ฉันแอบยิ้ม	Potato	✓
12	เรื่องทีขอ	ขอบคุณที่เธออยู่ ขอบคุณที่ไม่ห่าง	ลูล่า	✓
13	ซ่อนกลิ่น	ลมอ่อนพัดโชยมา น้ำตาก็ไหลริน เหลือเพียง	ปาล์มมี	✓
14	วิชาตัวเบา	อยู่บนโลกใบเก่า จมกับความปวดร้าว คืนและ	BODYSLAM	✓
15	หน้าที่ของความรัก (Mission)		Pause;เล็ก พงษธร	X
16	กลัวว่าความคิดถึงของจันจะทำร้ายเธอ	จบมาเป็นนาน เจ็บมาเท่าไร และ	LOMOSONIC	X
17	ยังไกล	รู้แต่ว่าห้ามใจไม่ไหว อยากจะหนีเดินออก	บอย Peacemaker	✓
18	ลมเปลี่ยนทิศ	ใบไม้หล่น เมื่อลมพัดผ่าน เป็นสัญญาณ	Big Ass	✓
19	ถ้าจันเป็นเขา		INDIGO	X
20	จะยอมให้เธอคนเดียว(ซีรีส์ ENDLESS)	อยากพูดให้เธอได้รู้ ว่าเธอมีค่าแค่ไหน	นนท์ ธนนท์	✓
21	ฟัง	ไม่เคยเจอใครที่เข้าตา ได้เจอกับตา	เหวยเหวย ฮัน	✓
22	ปลิว	ได้เพียงแต่ยืนอยู่ไกล ไกล ได้เพียงแต่มอง	พลอยชมพู	✓
23	เคียงกัน (ละครลูกกรุง)	สุดขอบฟ้าหรือได้ธราฯ หมั่นผูกผา	กัน นภัทร;D GERRARD	✓
24	คิดถึงเท่าไร	ทุกครั้ง...ที่หลับตา ฉันจะได้ยินเสียงเธอ	แต้ว ณัฐพร;ภพธร สุนทรญาณกิจ (ตุ)	✓
25	ครั้งนี้	ความรักไม่ใช่ผู้ร้าย สิ่งที่มีนัยคือใจ	KLEAR	✓
26	วันที่ได้คำตอบ	วันที่โชคชะตาไม่อยู่เคียงข้างเรา วันที่	บอย Peacemaker;ไมค์ ภิรมย์พร	✓
27	เท่าไรก็ไม่จำ	เคยเจ็บเคยเสียใจมาเท่าไร ฉันลืมไป	POTATO	✓
28	เธอเก่ง	ท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ำท่ามกลางเงา	Jetset'er	✓
29	คือเธอใช่ไหม	นานเนิ่นนานแคไหน ที่คำว่ารัก	GETSUNOVA;ต่าย อรทัย	✓
30	ติดตลก	เป็นแค่คนที่ทำให้เธอหัวเราะเสมอ คนที่	ไฉด์ ปราโมทย์	✓
31	เทลเลอร์เมต	หลายคนเฝ้าถาม เมื่อไหร่จันจะเจอ	ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์	✓
32	คนเดียว	อย่าเอาแต่กังวลนักเลย เวลาที่เธอได้ยิน	ฟิล์ม ธนภัทร	✓
33	ตอบยังใจ	ได้เจอกับเธออีกครั้ง อยากหักทลายแต่ว่า	ปองกุล สิบซิ่ง(โปป)	✓
34	อ้ายพามา เขาพาไป	โว..โว เป็นย้อนความไวใจ เฮ็ดให้อ้าย	OG-ANIC	✓
35	ปล่อยให้เธอไป	ปล่อยให้เธอไปไม่เป็นไร เดี่ยวพวงนี้ก็มี	MEYOU	✓
36	Good Morning Teacher	ครั้งนี้จันมีเธอที่เป็นคนสอน	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)	✓
37	จริงมันก็ดี	ไม่รู้สิ จันจะยิ้มได้สักทีพวงนี้หรือ	จ๊าน่า ดี ธิฐชา เตอชูชา	✓
38	ไม่เคยคิดแต่เพื่อน(I'm not your friend)	ฉันซึมทุกทีที่เห็นใครใกล้เธอ ฉันแอบไป	มิว MBO ชัชชญา ต้นติเมธ	✓
39	ลืมกันแล้วหรือยัง	ลืมกันแล้วหรือยัง ตอนนั้นเธอทำอะไร	25 Hours	✓
40	เมื่อวาน	ผู้คน ต่างบอกจันกับอก ว่ามันนานแล้ว	ไฉด์ ปราโมทย์	✓
41	เหตุผลของการจากลา	รู้ดีว่าต้องจบ รู้ดีว่าต้องจาก	หนอยแน วิไลล์ ศิระธนินท์ฉัตร	✓
42	ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ	กว่าจะผ่านจะพ้นวันเวลา ที่จะยอมรับ	ลูล่า	✓
43	รักเธอเท่าที่เธอไม่รัก	รักเธอเท่าที่เธอไม่รัก รู้ลึกเท่าที่เธอ	แบมแบม The Voice	✓
44	อย่าบอก	ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไร ก็ได้ เก็บคำพูด	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)	✓
45	คู่ชีวิต	เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝัน	จ๊ว ปิยบุษ เสือจงพร	✓
46	อยากให้เธอเจอคนแบบเธอ	อยากให้ทรมานเจ็บปวด จนลึกซึ้ง จนเข้าใจ	อ้อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์	✓
47	ไม่รู้ใช่เธอไหม	ตื่นลืมตาขึ้นมาทุกวันต้องพบเจอ ว่าตัวเอง	พัชชา เอนกอายุวัฒน์	✓
48	ใครใช้ให้ไป	เหมือนฉันเองที่ผิด ที่ทำใจแข็งเกินไป	หนอยแน วิไลล์ ศิระธนินท์ฉัตร	✓
49	ลบนานที่ที่มีเธอ	คำที่เธอบอกรักเขา รูปที่เธอถอดกับเขา	นิว นัสสร ภูธรใจ;จ๊ว ปิยบุษ เสือจงพร	✓
50	รักที่อยากลืม(ล.ไม่บีบีปปลิว)	ปลิวปลิวแว้งคว้าง ชีวิตจันตั้งใจไม่	จ๊ว ปิยบุษ เสือจงพร	X

บ้าง เลียมทอง SELECTION HI-RES

รหัสปก CD G0562044
วันที่วาง 21/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	แมน	มีคนทั้งคน ที่คอยห่วงใย หากวันหนึ่ง	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
2	คบไม่ได้	จันจะทำยังใจ ในสัญญา เคยตกลงไว้	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
3	สัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดปี	เท่าที่เห็น ก็รู้ว่ามันจบลงแล้ว	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
4	ผู้ชายไม่ได้เลว (กว่าหมาและมาจาก)	มันเลวมันร้ายยังไร ทำไมผู้ชายต้อง	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓

5	หนังสือรุ่น	เปิดออกมาดูโดยไม่ตั้งใจว่าจะได้เจอ	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
6	คุณเงง	ใครคิดหวัง ใครเคยฆ่า โดนกระทำ	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
7	มากพอ	ทำไมต้องคอยเสียใจ ยามเมื่อเธอมีใคร	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
8	ท่าอะไรสักอย่าง	หัวใจเต้นแรง หน้าแดงทุกที ใช่เธอหรือนี่	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
9	สัดร้ายในตัวฉัน	ขอที อย่ายล อย่าย่ำ อย่างนั้น	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
10	คนหน้าใหม่	ฉันได้รู้ว่ามีคนหน้าใหม่ คราวนี้ไม่	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓

ฮิตแล้วฮิตอีก

รหัสปก CD G0262104
วันที่วาง 21/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ชอนกลืน	ลมอ่อนพัดโชยมา น้ำตาก็ไหลริน เหลือเพียง	ปาล์มมี่	✓
2	อ้าว	บีนเข้าไป บีนน้ำตาแล้วบีนมือฉัน	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)	✓
3	ที่รัก	ที่ตรงนี้นั้นมีแต่ความรัก ตั้งแต่วัน	ปราโมทย์ ปาพาน	✓
4	เจ็บแค่นี้ก็ยิ่งรักอยู่ (ล.อ.ยาลิมฉันทน์)	รักของฉันอาจดูไม่รู้ เพราะรักของฉัน	ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม	✓
5	ไม่เคย	ฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่า	25 Hours	✓
6	ลมเปลี่ยนทิศ	ใบไม้หล่น เมื่อลมพัดผ่าน เป็นสัญญาณ	Big Ass	✓
7	รักไม่ต้องการเวลา	ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน คิดว่ารัก	KLEAR	✓
8	ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA)	บอกฉันสักคำว่าคุณทำอะไร	DA endorphine	✓
9	ระหว่างที่รอเขา	คนเดียวคนเดียว ในเวลานี้ที่เธอ	ปองกุล สิมซิ่ง(โปป);ธีร์ ไชยเดช	✓
10	ไกลแค่นี้คือ ใกล้	พยายามจะหาวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉัน	GETSUNOVA	✓
11	ฉันก็รักของฉัน (ล.สามีตีตรา)	เสียใจคนๆนี้ ไม่ใช่ของเธอ ได้โปรด	นิว นัทส์สร ภูธโรจ/จิว ปิยนุช เลืองพชร	✓
12	เชือกวิเศษ	พยายามจนหมดปัญญา ได้เวลากลับหน้ารับกรรม	LABANOON	✓
13	ทิ้งไว้กลางทาง	มันดีแค่นี้กัน ที่เราได้ร่วมทาง	POTATO	✓
14	กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม (ล.เกม)	ทำไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน	Crescendo	✓
15	ใจกลางความรู้สึกดีดี (ละครพริกกับแก)	แม่และถึงแม้วันเวลาผ่านไปเพียงไหน	จิรากร สมพิทักษ์ (เอ๊ะ);วิน Potato	✓
16	รักเธอ 24 ชั่วโมง	ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเช้า ตามใจที่เหงา	แกงส้ม ธมทัต	✓
17	คิดถึงนะ	เหม่อมองท้องฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล้อยไป	คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว)	✓
18	น้ำผึ้งพระจันทร์	รักฉันรักเธอ และรู้ว่าเธอรักฉัน จะมี	Jetset'er	✓
19	คนที่ไม่เข้าตา	มองใครต่อใครที่เดินจับมือเกี่ยวกับ	Calories Blah Blah	✓
20	อยากหยุดเวลา (Cover Version)	ฉันเริ่มจะใจหาย	ปาล์มมี่	✓
21	แสนล้านนาที่	จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟ้า..จะเป็นรุ้ง	สุพล พัวศิริรักษ์ (เบล)	✓
22	ไม่มีใครรู้	คำที่เราบอก..รัก..กันมากมาย	เบ็ก ผลิตโชค ภายนอก	✓
23	ให้ฉันดูแลเธอ (ละครผู้ใหญ่ลีกับนางมา)	ก็เป็นคนธรรมดา ไม่ใช่พิเศษ ก็เป็นคนดี	รณเดช วงศาโรจน์ (แทนม)	✓
24	รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง	ฟ้ายังมีหม่น ฝนยังมีวันแล้ง	ดี๊ก ชิโร	✓
25	คนไม่สำคัญ	แม้ไม่ใช่คนโปรด อย่างคนอื่นเขา	พลพล	✓
26	แพ้ใจ	เก็บใจไว้ในลิ้นชัก	ใหม่ เจริญประ	✓
27	ครึ่งหนึ่งของชีวิต	เมื่อความรักมันฟังลง เราเหมือนคน	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม)	✓
28	เจ้าสาวที่กลัวฝน	เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มต้น	เรวัต พุทธินันทน์	✓
29	ด้วยรักและผูกพัน	หากเราต้องจากกัน จะ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
30	เขียนไว้ข้างเตียง	ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยู่ลึกๆ	นันทิดา แก้วบัวสาย	✓
31	เรามา	แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยฉุนใจ	รุติมา สุตสุนทร(แหวน)	✓
32	ขี้ดเส้นใต้	ห้ามใจเท่าไร หัวใจก็ยังไม่ฟัง	ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี(กบ)	✓
33	บัลลังก์เมฆ	แผ่นฟ้าเบื้องบน กว้างไกลสุดสายตา	มาลีวัลย์ เจมีนา	✓
34	ช่างไม่รู้เลย	ในแววตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไร	PEACEMAKER	✓
35	Miss call	นานไป ไม่ได้เลย เราโกรธกัน	SENIORITA	✓
36	ก่อนหिनก่อนนั้น	เคยมีใครสักคนได้บอกฉันมา ว่าเวลา	ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ ROSE	✓
37	ดาวกระดาษ	อยากเก็บดาวทั้งฟ้ามาให้เธอ	ปนัดดา เรืองวุฒิ	✓
38	แค่กระจกกัน	ยิ่งเราใกล้กันเพียงใด ก็เหมือนว่าใจ	บี นันทิพย์ จงรัชตวิบูลย์	✓
39	แค่ได้คิดถึง	ตั้งแต่ครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล	ญารินดา อนุภาค (NINA)	✓
40	ไว้ใจได้กา	แต่ก่อนแต่ไร ไปแ้วต่างได้กัน เขาก็ไป	ลานนา คิมมินส์	✓
41	อยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอมยา)	เธอไม่ใช่คนที่ฉันเฝ้ารอ เธอไม่ใช่	พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว่า)	✓
42	ตุ๊กตาทหาร	ฉันจะเป็นตุ๊กตาทหาร ดอนเธอซบรถ	ลูล่า	✓
43	จังหวัดหัวใจ	อยู่ อยู่ ใจก็ติดก็ เพราะเธอนะ	บี สุกฤษฎี วิเศษแก้ว	✓
44	มาห็นเวลาพอดี	ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟ้าร้อง ฉันกลัวรถติด	มุก วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์	✓
45	คนใจง่าย	จืด จา ดา จืด จืด จืด	ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ์)	✓
46	รักแท้..ยังไ้	รักเคย รักเคย ก็เคยดูผู้คนรักกัน	น้ำชา ชรินทร์ ฐิตานนท์	✓
47	1 2 3 4 5 I LOVE YOU	ก็ไม่ว่าอะไร ทำให้เราต้องผ่านมาพบ	The Bottom Blues	✓
48	ภูมิแพ้กรุงเทพ	โรคภูมิแพ้กำเริบจนทนไม่ได้ หมอกก็ขอให้	นครินทร์ กิ่งศักดิ์;feat.ดี๊กแดน ชลดา	✓
49	คิดถึงฉันใหม่เวลาที่เธอ...	คิดถึงฉันใหม่เวลาที่เธอ ไม่เจอจะเจอ	TAXI	✓
50	โปรดส่งใครมารักฉันที	จะต้องเหงากัน อีกนานไหม	INSTINCT	✓

ฮิต X ฮิต ลลา - ป๊อปปี้ ปองกุล

รหัสปก CD G0262107
วันที่วาง 21/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	เรื่องที่ชอบ	ขอบคุณที่เธออยู่ ขอบคุณที่ไม่ห่าง	ลูล่า	✓
2	ตุ๊กตาทหาร	ฉันจะเป็นตุ๊กตาทหาร ดอนเธอซบรถ	ลูล่า	✓
3	ความหวาน(Sweet)	แล้วฉันก็ได้รู้ว่าเธอนั้นสำคัญมากเพียงไร	ลูล่า	✓
4	ทะเลสีตา	ซ.ทะเลสีตา ไม่มีแสงไฟ มองไม่เห็นทาง	ลูล่า;อิทธิพงศ์ ฤตดากร ณ อยุธยา	✓
5	รักปาฏิหาริย์ (ละครรักปาฏิหาริย์)	ในวันที่ท้องฟ้าสีหม่น ต้องเจอกับหยาดฝน	ลูล่า	✓
6	มันคือความรัก	ฉันเองก็งั้น ไม่เคยเป็นแบบนี้เลย	ลูล่า	✓
7	รักคำโตโต	นับตั้งแต่วันนั้น วันที่เราได้พบกัน	ลูล่า;เบน ชลาทิศ	✓
8	ห่างไม่ไกล	เวลาที่สองเราต้องอยู่ไกล อยากรู้เธอ	ลูล่า	✓
9	เวลาจะช่วยเหลือ	มีแต่คนคอยพูดว่าไม่เป็นไรนะ	ลูล่า	✓
10	นานๆ นะๆ	คิดไม่ถึงว่าจะได้เจอ เธอกับฉันแค่	ลูล่า	✓
11	ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ	กว่าจะผ่านจะพ้นวันเวลา ที่จะยอมรับ	ลูล่า	✓

12	จม		ลูลา	✓
13	Status feat. Ben Bizzy	ฉันรู้ว่าเธอก็รู้สึก และรู้ว่าเธอจริงจัง	ลูลา; Ben Bizzy	✓
14	มีเหมือนไม่มี	จะลองบอกเธอว่าไม่รักสักที อยากรู้ว่า	ลูลา	✓
15	ดาวเสาร์	เวลานี้จะมีอะไรที่สวยงาม เท่ากับการ	ลูลา	✓
16	มงกุฎดอกไม้	เคยแอบคิด เคยแอบฝัน แต่ฉัน	ลูลา	✓
17	ฉันจะกอด (Hug)	ฉันจะไม่ยอมบอกใครเพราะเหงาใจ	ลูลา	✓
18	ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ (Possible)	วันที่ฟ้าดูไม่ค่อยเป็นใจอาจทำให้	ลูลา; Singular	✓
19	ในวันที่เราต้องไกลห่าง	ในวันที่เราต้องไกลห่าง ในวันที่เธอ	ลูลา	✓
20	อย่ามองมาได้มัย	อย่ามองมาได้มัย หยุดส่งยิ้มได้มัย	ลูลา; กฤษติกร พรสาธิต	✓
21	ฤดูความรักผลิ (Spring)	ครั้งแรก ยังไม่รู้จัก แล้วเกิดกลายเป็น	ลูลา	✓
22	เรื่องมหัศจรรย์	บนโลกนี้มีคนเป็นล้านคน ทุกคนมี	ลูลา	✓
23	ราตรีนี้... (ยังอีกแสนไกล)	หันไปมองนาฬิกา ฉันรู้สึกว่าคุณ	ลูลา	✓
24	รักไม่รัก	เปิดฉากด้วยการได้เจอเธอ แล้วฉันก็	ลูลา	✓
25	อยากบอกว่ารัก	อยากเดินเคียงข้างเธอ อยากจูบมือของเธอ	ลูลา	✓
26	ภาพจำ	จากวันนั้นที่เธอผ่านมา โชคชะตาให้เรา	ปองกุล สิบซิ่ง(ปอง)	✓
27	พรางนี้ค่อย (Cheat Day)	รู้จะว่ามันไม่ควรและดูเป็นคนไม่ดีซะเลย	ปองกุล สิบซิ่ง(ปอง)	✓
28	ปล่อย	เก็บอารมณ์ เก็บเอาเรื่องราวมันทิ้งไป	ปองกุล ปองกุล	✓
29	ตอบยังใจ	ได้เจอกับเธออีกครั้ง อยากรู้ทุกหนแต่	ปองกุล สิบซิ่ง(ปอง)	✓
30	ได้อะไร	แค่เห็นเขานั่นมีรอยยิ้ม เธอก็สุขหัวใจ	ปองกุล สิบซิ่ง(ปอง)	✓
31	แพ้คำว่ารัก	เคยโดนทำให้เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ	Calories Blah Blah	✓
32	คนที่ไม่เข้าตา	มองใครต่อใครที่เดินจับมือเกี่ยวกับ	Calories Blah Blah	✓
33	อยากรู้... แต่ไม่อยากถาม	ได้ขีดเพียงลมหายใจ แค่ได้ใช้เวลา	Calories Blah Blah	✓
34	ไม่มีใครชนะตลอดกาล	ใครเล่าจะชนะทุกครั้ง ต้องมีบางที่แพ้	ปองกุล ปองกุล	✓
35	ไม่มีใครยังใจก็มีเธอ	กับชีวิตที่มันไม่มี หลักประกันอะไร	ปองกุล สิบซิ่ง(ปอง); ปราโมทย์ ปาทาน; เจ	✓
36	ระหว่างที่รอเขา	คนเพียงคนเดียว ในเวลานี้ที่เธอ	ปองกุล สิบซิ่ง(ปอง); ธีร์ ไชยเดช	✓
37	ยังไม่รู้ ยังต้องทำ	จะเกิดอะไรพรุ่งนี้ฉันเองไม่รู้ซักอย่าง	ปองกุล สิบซิ่ง(ปอง)	✓
38	ฤดูออกหัก	มีฤดูนี้ มีช่วงยาวนาน ยังไม่แปรเปลี่ยน	Calories Blah Blah	✓
39	ปิดประตู	ทุกวันยังนั่งตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยู่	ปองกุล ปองกุล	✓
40	North Star	คืนนี้ ไม่รู้เป็นอะไร อยู่ดีๆ อยากร้อง	Calories Blah Blah	✓
41	ภาษาดอกไม้	ให้ดอกกุหลาบสีแดง มันแปลว่ารักหมดใจ	Calories Blah Blah	✓
42	ยังเหมือนเดิม	เหมือนเดิม ก็ฉันยังคงเหมือนเดิม	Calories Blah Blah	✓
43	คนที่ถูกลืม	ก็ยังมีถึงวันนั้นที่เราเคยรักกัน	Calories Blah Blah	✓
44	ดาว (นั่งเล่น เวอร์ชัน)	ในคืนนี้มีดาวเป็นล้านดวง แต่ใจฉัน	ปองกุล ปองกุล	✓
45	อย่าไปไหนอีกนะ	ทุกวันตั้งแต่เธอเดินจากฉันไป รุ้ไหม	Calories Blah Blah	✓
46	ปาฏิหาริย์ที่รอคอย	เคย แอบมองเธออย่างนั้น เคย เก็บไป	Calories Blah Blah	✓
47	รักแต่อยู่เหนือกาลเวลา (ล.สภาพบุรุษ)	เวลาที่ล่วงเลย นั้นทำให้คนเปลี่ยนไป	Calories Blah Blah	✓
48	ให้รักเดินทางมาเจอกัน (ล. 4หัวใจแห่ง)	ต้นเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง	ปองกุล สิบซิ่ง(ปอง); Bowling	✓
49	จิต	อยู่มากินาน จนความหวานเริ่มจืด	ปองกุล สิบซิ่ง(ปอง)	✓
50	ก้านทองหล่อ	หลงรักลูกสาวก้าน ยืนยืนด้วยชีวิต	ปองกุล ปองกุล; ไอ้ด ปราโมทย์	✓

ลูกทุ่งคู่ชีวิต ก๊อท จักรพันธ์ - คัดล

รหัสปก CD GX0262245

วันที่วาง 21/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ต้องมีสักวัน	ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวัน ทองคำเดิมฝัน	จักรพันธ์ ครบุรีธีร์โชติ (ก๊อท)	✓
2	สุสานคนขี้		คัทลียา มารศรี	✗
3	จากคนที่รักเธอ	แค่คนรัก เธอ ไม่ใช่คนที่เธอรัก	จักรพันธ์ ครบุรีธีร์โชติ (ก๊อท)	✓
4	น้ำตาจะเซ		คัทลียา มารศรี	✗
5	วาเลนไทน์พ่ายรัก	เขาบอกรักกันวันวาเลนไทน์	จักรพันธ์ ครบุรีธีร์โชติ (ก๊อท)	✓
6	ให้กำลังใจตัวเอง		คัทลียา มารศรี	✗
7	รอวันของเรา	คอยบอกหัวใจว่าไม่ใช่วันของเรา	จักรพันธ์ ครบุรีธีร์โชติ (ก๊อท)	✓
8	ช้ากว่าเดิม		คัทลียา มารศรี	✗
9	สุดห้ามใจรัก	ต่อให้เอาข้างสิกรอยพันเชือก	จักรพันธ์ ครบุรีธีร์โชติ (ก๊อท)	✓
10	หัวใจทศกัณฐ์	เมื่อรักกันก็ขืน เมื่อรักคืนก็ขี้	คัทลียา มารศรี	✓
11	พอไหมถ้าจะรัก	อยากสอยดวงดาวสักรอยดวง มารอยเป็นพวง	จักรพันธ์ ครบุรีธีร์โชติ (ก๊อท)	✓
12	น้ำตาแก้ปัญหาไม่ได้		คัทลียา มารศรี	✗
13	คนรักคนหลง	คนหลงเธอรัก คนที่รักเธอลวง	จักรพันธ์ ครบุรีธีร์โชติ (ก๊อท)	✗
14	แมวร้องไห้		คัทลียา มารศรี	✗
15	วอนดีใจ	สวัสดีครับพี่ดีใจ ผมมีเรื่องขอความ	จักรพันธ์ ครบุรีธีร์โชติ (ก๊อท)	✓
16	รอยนาปพันมูญ		คัทลียา มารศรี	✗
17	ยังจำได้ไหม	เสียงนี้คนดียังจำได้ไหม เสียงของคน	จักรพันธ์ ครบุรีธีร์โชติ (ก๊อท)	✓
18	ผูกคอรอยตาย		คัทลียา มารศรี	✗
19	ภาพรमान	ไม่อยากจะคิด แต่มันอดคิดไม่ได้	จักรพันธ์ ครบุรีธีร์โชติ (ก๊อท)	✓
20	เธอไม่โดนเธอไม่รู้		คัทลียา มารศรี	✗
21	แฟนเอ๋ยแฟนเรา	แฟนเอ๋ย แฟนเรามาสมัคร	จักรพันธ์ ครบุรีธีร์โชติ (ก๊อท)	✗
22	ดาต่อดา ฟันต่อฟัน	ดาต่อดา ฟันต่อฟัน สู้กัน	คัทลียา มารศรี	✗
23	เอ็ง เอ๋ย (ละครลิเก ลีเก)	พูดจา ก็เหมือนลิเก (โอ...เอ)	จักรพันธ์ ครบุรีธีร์โชติ (ก๊อท)	✓
24	อะไรจะเกิดให้มันเกิด		คัทลียา มารศรี	✗
25	อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล	ปิดประกาศ ทว่าราชอาณาจักร	จักรพันธ์ ครบุรีธีร์โชติ (ก๊อท)	✓
26	โรงแรมใจ	โหดร้ายจริง จริง ทำไม ถึงหยิ่ง	คัทลียา มารศรี	✗
27	เรือนหอหน้าดา	พี่ปลุกเรือนหอริมบ่อน้ำดา	จักรพันธ์ ครบุรีธีร์โชติ (ก๊อท)	✗
28	คนเริ่มมีความรัก	มันธรรมดา ในหัวเอ๋ย หัวใจ	คัทลียา มารศรี	✗
29	ผู้เสียสละ		จักรพันธ์ ครบุรีธีร์โชติ (ก๊อท)	✗
30	รอยแผลเป็น	บาดแผลคราวนี้รู้ดีว่าหนัก	คัทลียา มารศรี	✗
31	จูบไม่หวาน	จูบที่หวานน้อยไปหน่อย	จักรพันธ์ ครบุรีธีร์โชติ (ก๊อท)	✗

32	ยอมจนข้างเธอ		คัชลียา มารศรี	X
33	ลูกสาวผู้การ	เกิดมาจนทุกขเหลือทน	จักรพันธ์ ทรัพย์ศิริโชค (ก๊อท)	✓
34	เขตปลอดคนลวง	มีป้ายปักไว้ตรงรั้วหน้าบ้าน	คัชลียา มารศรี	X
35	รักคุณยิ่งกว่าใคร	รักคุณเสียดยิ่งกว่าใคร	จักรพันธ์ ทรัพย์ศิริโชค (ก๊อท)	✓
36	ป่วนขาคะ		คัชลียา มารศรี	X
37	แม่อายากอุ้มหลาน	คุณแม่พี่ อายากอุ้มหลาน บ่นพี่ทุกวัน	จักรพันธ์ ทรัพย์ศิริโชค (ก๊อท)	✓
38	สามโหลสามขา		คัชลียา มารศรี	X
39	เชิญตามสบาย	ถ้ารักกันจริง ไม่ต้องเกรงใจ	จักรพันธ์ ทรัพย์ศิริโชค (ก๊อท)	✓
40	สาวเมืองนนท์		คัชลียา มารศรี	X
41	คนอกหักพักบ้านนี้	อยากปักป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท้าผ้า	จักรพันธ์ ทรัพย์ศิริโชค (ก๊อท)	✓
42	สาวนครชัยศรี		คัชลียา มารศรี	X
43	ความรักเหมือนยาขม	ก่อนเคยเคยรักกันปานดวงใจ	จักรพันธ์ ทรัพย์ศิริโชค (ก๊อท)	X
44	อย่าลืมสามพราน		คัชลียา มารศรี	X
45	อย่ามาคิดถึงฉันเลย		จักรพันธ์ ทรัพย์ศิริโชค (ก๊อท)	X
46	คุยกับดอกไม้		คัชลียา มารศรี	X
47	เจริญ เจริญ	ละกินดี อยู่ดี ขอให้มีโชค	จักรพันธ์ ทรัพย์ศิริโชค (ก๊อท)	✓
48	รวมพลคนลูกทุ่ง		คัชลียา มารศรี	X
49	ตัวอ่อนก่อนลา	ก่อนจะลาขอคำสัญญาสักหน่อย	จักรพันธ์ ทรัพย์ศิริโชค (ก๊อท)	✓
50	แหล่อวยพร		คัชลียา มารศรี	X

รวมเพลง ลูกทุ่งท็อปฮิต ชุดที่ 5

รหัสปก CD GX0562008

วันที่วาง 21/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	แชบไมค์	ลิต่าอันใต้ ต่าแดง ต่าถั่ว ต่าถั่ว	ไมค์ ภิมภย์พร	✓
2	โอยเณาะ		แอ็ค ชุมแพ	X
3	ผลาญ		จินตหรา พูนลาภ	X
4	อย่าลืมกันเด้อ	คิดจั่งไต่หนอ..คือมากดโลกให้อ้าย	ลำเพลิน วงศกร	✓
5	เจ็บหนักวิทยา	ยื่นปาดน้ำตาเข้าแถวเคารพธงชาติ	เบลล์ นิภาดา	✓
6	เก็บใจไว้เจ็บเอง		บักไมค์ สายล้า	X
7	รนาที่ตาย		เบนซ์ เมืองเลย	X
8	ได้สำนึกอ(Cover)	ลิให้รับแต่บทเจ็บซันดี ซานี้เกิดมา	ตรี ชัยณรงค์	✓
9	กัมาดีคะ	ข้องใจอียังบคะ มีปัญหาบคะ เห็นอ้ายขอม	มีวส์ อรภัสญาน์ สุกใส	X
10	เป็นหยั่งต่องเดือนกันยา	ผู้ดีสอย่าง ว่าจิกมีอ้ายต้องเปลี่ยนไป	เอ็นขวัญ วัลย์ญา	✓
11	มันเป็นยอนหยั่ง(Cover)	กะผู้ดี อ้ายผู้ดี ว่าเจ้ามีผู้ใหม่แล้ว	จ๊กจัน วัณวิสา	✓
12	ปริญญาใจ	ได้ฮักกับอ้ายเหมือนใจได้ปริญญา	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
13	บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ CO	คิดแล้วเหรอโทรมาเบอร์คิดแล้ว	มีวส์ อรภัสญาน์ สุกใส	✓
14	ฮักต่องบี่ (ภาพยนตร์ฮักบี่บ้านบัก)	ถึงแม้ความฝันลิมมีวันบุด แต่ฝัน..สิ	ตรี ชัยณรงค์;เวียง นฤมล	✓
15	เป็นจั้งซี้กะดีแล้ว(ล.ปลาร้าทรงเครื่อง)	ฮักแล้ว...กะต้องยอมรับมันเด้อใจ	เอ็นขวัญ วัลย์ญา	✓
16	ลมสาคนหลายใจ	ข้าว ออกฮวง เป็นพวงกัม ถักสายลม	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	X

PARADOX SUMMER HI-RES

รหัสปก CD G0562043

วันที่วาง 21/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	น้องเบิ้ล	สวัสดีครับ น้องเบิ้ลอยู่มั๊ยครับ	PARADOX	✓
2	Love	โอ้ ความรัก...โปรดมองฉัน	PARADOX	✓
3	ภารตะพี่ส้ม	แอบมองเธออยู่นาน โอ้ดาหวานใจโลเล	PARADOX	✓
4	มีแต่เธอ	มีแต่เธอ มองให้ลึกลงไปที่	PARADOX	✓
5	ฤดูร้อน	บ่อยครั้งที่ใจ เดินออกไปไม่มองข้างทาง	PARADOX	✓
6	ร.ด. Dance	สวัสดีนักศึกษาวิชาทหาร กระผมพันโท	PARADOX	✓
7	โตคน้ำตาย	ตาย รื่นอัยกกระโจนน้ำตาย	PARADOX	✓
8	ท่ามกลาง	ท่ามกลางอากาศร้อน ท่ามกลางความ	PARADOX	✓
9	3 มิติ	แต่เธอ...ผู้เป็นทุกอย่าง จะมีฉันรอคอย	PARADOX	✓
10	ไกล	ไกลกับพื้นดินแดงแห่งผาก	PARADOX	✓
11	อยู่ในใจ	แล้วคงไม่นาน ฉันและเธอ...เราต่าง	PARADOX	✓
12	หัทธมาฮาล	บางครั้งว ที่มัน ไม่เป็นไปดั่งที่ตั้งใจ	PARADOX	✓

Sounds Of Nature

รหัสปก CD G0562082

วันที่วาง 28/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	อยากไต่ยีนวาร์กกัน	สิ่งที่ฉันไม่รู้ สิ่งที่คุณไม่เคยรู้	เพลงบรรเลง	✓
2	คนเจ้าน้ำตา	ทั้งที่รู้จบไปแล้ว รู้ทั้งรู้ว่าไม่รัก	เพลงบรรเลง	✓
3	ขอเพียงที่พักใจ	เดินอยู่กลางลมฝน	เพลงบรรเลง	✓
4	Stay	อาจมีฝนที่หล่นมาชั่วคราว และเมฆขาว	เพลงบรรเลง	✓
5	เมื่อเขามา...ฉันจะไป	รู้ดีแต่ใจ ว่าฉันเป็นใคร ไม่เคยคิดไกล	เพลงบรรเลง	✓
6	เหนื่อยใจเหลือเกิน	เหนื่อยใจเหลือเกิน ที่ใจบึงเฉื่อยมีเธอ	เพลงบรรเลง	✓
7	เพลงรัก	เคยได้ยินเสียงเพลงหนึ่ง	เพลงบรรเลง	✓
8	เกิดมาแต่รักกัน	และแล้วก็ถึงเวลา และแล้วเธอก็ต้องไป	เพลงบรรเลง	✓
9	เพื่อนสนิท	เพื่อนคนหนึ่ง แอบรักเธอ เกือบจำ ความลับนั้น	เพลงบรรเลง	✓
10	ถ่านไฟเก่า	รู้ ก่อนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสำคัญ	เพลงบรรเลง	✓
11	อยากให้รู้ว่าเหงา	แค่เพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต่	เพลงบรรเลง	✓
12	รักแท้ ดูแลไม่ได้	ความรักของเธอ เสียที่บอกฉัน	เพลงบรรเลง	✓
13	ก่อนหिनกับนาฬิกา	ความเป็นจริงที่เธอยังไม่เข้าใจ	เพลงบรรเลง	✓
14	คนสุดท้าย (ละครเงา)	ไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อน	เพลงบรรเลง	✓
15	ปล่อยมือ	ใจละลาย เมื่อมองแววดาเธอ	เพลงบรรเลง	✓
16	รักไม่ช่วยอะไร	รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน	เพลงบรรเลง	✓
17	สิทธิ์ของเธอ	หยุดบอกกว่ารักสักที่ได้ใหม่	เพลงบรรเลง	✓

18	ตัวจริง...ของเธอ	บ่อยๆที่เห็นเขาเดินผ่านมาและทักทาย	เพลงบรรเลง	✓
19	กลัว	จมอยู่กับตัวเอง ติดอยู่กับเวลา	เพลงบรรเลง	✓
20	ความรักทำให้คนตาบอด	รู้ ว่ามันไม่สมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ	เพลงบรรเลง	✓
21	เดิมไม่เดิม	ใครมา เป็นอย่างฉัน ก็คงมีวันท้อแท้	เพลงบรรเลง	✓
22	ขอเช็ดน้ำตา	เช็ดน้ำตาแล้วมองกันใหม่	เพลงบรรเลง	✓
23	รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง	ฟ้ายังมีหม่น ฝนยังมีวันแล้ง	เพลงบรรเลง	✓
24	เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ)	ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะเสก	เพลงบรรเลง	✓

Bangkok Cafe

รหัสปก CD G0562080
วันที่วาง 28/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	สักวันคงเจอ	คนที่เคยบอกกันยืนยันว่ารัก	เพลงบรรเลง	✓
2	ปาฏิหาริย์	เมื่อเราเจอกัน เจอกันแค่ครั้งเดียว	เพลงบรรเลง	✓
3	พี่ใหม่ใหม่	เดินตามถนนผู้คนมากมาย ไม่มีรอยยิ้ม	เพลงบรรเลง	✓
4	อย่าคิดเลย	รู้ ฉันรู้และเห็นเธอปวดร้าว	เพลงบรรเลง	✓
5	แทนคำนั้น	อยากจะมีคำพูดสักคำ	เพลงบรรเลง	✓
6	เหตุผล	ไม่ต้องถามเลย ว่าฉันรักเธอ	เพลงบรรเลง	✓
7	คบไม่ได้	ฉันจะทำยังไง ในสัญญา เคยตกลงไว้	เพลงบรรเลง	✓
8	ขอบคุณน้ำตา	เรื่องราวทุกอย่าง ที่ฉันได้ฟัง	เพลงบรรเลง	✓
9	รักเธอให้น้อยลง	ฉันรู้ว่าควรรักเธอให้น้อยลง	เพลงบรรเลง	✓
10	คนแบบฉัน	ความเป็นจริงก็บ่อยครั้ง	เพลงบรรเลง	✓
11	คนที่แสนดี	ฉันเหมือนคนหลงทางหาไม่เจอกับความรัก	เพลงบรรเลง	✓
12	แน่ใจ	เธอคือคนที่ฉันรอ หรือคนฉันเพื่อใคร	เพลงบรรเลง	✓
13	หัวใจซ้ำๆ	ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น	เพลงบรรเลง	✓
14	นิยามรัก	ฉันเพิ่งเข้าใจความรัก	เพลงบรรเลง	✓
15	มันคือความรัก	ฉันเองก็งั้น ไม่เคยเป็นแบบนี้เลย	เพลงบรรเลง	✓
16	คิดถึงนะ	เหม่อมองท้องฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล้อยไป	เพลงบรรเลง	✓
17	ให้ฉันดูแลเธอ	ก็เป็นคนธรรมดา ไม่ใช่พิเศษ ก็เป็นคนดี	เพลงบรรเลง	✓
18	คนมันเหงา..เข้าใจหน่อย	มาอยู่ในงานเลี้ยง พบผู้คนที่หลากหลาย	เพลงบรรเลง	✓
19	แพ้คำว่ารัก	เคยโดนทำให้เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ	เพลงบรรเลง	✓
20	เงาที่หายไป	กว่าจะเจอหัวใจก็จนจะร้าวราน	เพลงบรรเลง	✓
21	แค่เธอกับฉัน	ทุกๆวันมีเธอข้างกาย คือความหมาย	เพลงบรรเลง	✓
22	รอยยิ้มครั้งนี้	พยายามรู้จัก พยายามทักทายกับเธอ	เพลงบรรเลง	✓
23	ระยะทำใจ	เจ็บและจริงก็พร้อมจะไป แต่วันนี้เธอ	เพลงบรรเลง	✓
24	ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ	บอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไร	เพลงบรรเลง	✓

รวมฮิต ร็อกจรัใจ

รหัสปก CD G0262108
วันที่วาง 28/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	เรา	เป็นนานที่เรามองตากัน ในแวตาคู่กัน	COCKTAIL	✓
2	เพราะความรักมันไม่เลือกเวลาเกิด	เพราะอดีตที่เคยผ่านมา เพราะน้ำตา	LOMOSONIC	✓
3	อยู่ตรงนี้เสมอ	หากเธอต้องเหนื่อย หากเธอต้องแบก	CLASH	✓
4	เกิดมาเพื่อรักเธอ(ล.สามัคคีตรา)	ความรักที่ฉันให้เธอ จะวันไหน	S.D.F	✓
5	ที่เหลือคือรักแท้	คล้ายว่านานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
6	หล่อเลย	หัวใจ บางทีก็ดูไม่ยุติธรรม ทุ่มหลงไป	พลพล	✓
7	คนมีเสน่ห์	เฮ เธอ ทำไมตัวเธอถึงดำดำ โอ้แมงมางขา	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
8	ซีซิ่ง	ยิ้มให้กับฉันหน่อย แค่หึงเล็กน้อย	SILLY FOOLS (งงใหม่)	✓
9	เล่นของสูง	รู้ว่าเสี่ยง แต่คงต้องทดลอง รู้ว่า	Big Ass	✓
10	เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก	เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ	Retrospect	✓
11	ยินดีที่ได้รัก	เมื่อไม่เหลือใจ ลูกแล้วที่เธอเลือกเดิน	S.D.F	✓
12	ขอเจ็บแทน	ยอม..ให้เธอทิ้งไปเจอคนใหม่ๆ	CLASH	✓
13	เธอเอาใจฉันไป	พยายามไม่ฝันไปไกล ไม่อยากกลับไป	25 Hours	✓
14	ของตาย	รู้แล้วว่าเธอไม่เคยรักฉันเลย เธอไม่เคย	THE MOUSSES	✓
15	ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย	ผ่านมากี่ครั้งที่เธอทำผิดสัญญา	KLEAR	✓
16	แอบ	ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยู่ตรงนี้	หนุ่ม กะลา	✓
17	สิ่งของ	ฉันที่เคยโดนทำร้ายมา ใจเหมือนไม่มีคุณค่า	KLEAR	✓
18	ไม่เดียงสา	ส่งยิ้มให้ความทรงจำดีๆ ที่มิให้กัน	Big Ass	✓
19	วันที่ไม่มีจรัใจ	และแล้วขอบฟ้าก็เริ่มจะมีมิติ และแล้ว	Ebola	✓
20	คนบนฟ้า	ในมือของฉันนั้นมีดอกไม้ แต่ฉันไม่รู้	PARADOX	✓
21	หยุดคงไม่ไหว	ก็ยังรักเธออยู่ ก็ยังรักอยู่เต็มหัวใจ	25 Hours	✓
22	ตายก็ยอม	ก็เหงาดลอดมา ความรักเคยจากลา	Bankk Ca\$h	✓
23	โปรดเถิดรัก	รู้ดีว่ามันก็จบไปนานแล้ว แต่ใจยังคงคิด	COCKTAIL	✓
24	ใครคนนั้น	กาลเวลาทำให้เราต้องจากกัน ความผูกพัน	พลพล/LABANOON	✓
25	คือเธอเท่านั้น	เก็บไว้ตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว้	PARATA	✓
26	บินเข้ากองไฟ	ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทำไม จิตใจ	Big Ass	✓
27	ใจเย็นเย็น	เมื่อก่อนไม่เป็นไร ะอะก็ตามใจ	CLASH	✓
28	คืนนี้อยากได้ก็ครั้ง	ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้น เธอต้องรู้อะไร	Sweet Mullet	✓
29	เจ้าชายกับเจ้าหญิง	ถึงเวลาที่เราต้องร่ำรา เมื่อเสียงน้ำตา	THE MOUSSES	✓
30	หลุมรัก	ต้องเจอต้องเจ็บต้องจำต้องทน	INSTINCT	✓
31	ก็พอ	เธอบอกว่าฉันคงผิดหวัง ไม่มีทาง	Yes'sir Days	✓
32	ปฏิเสธไม่ได้ว่ารักเธอ	หยุดตัวเองยังงั้น ฉันไม่ครบปล่อยใจ	KAL;CLASH	✓
33	เพราะบาง	หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ	BODYSLAM	✓
34	เท่าไรก็ไม่จำ	เคยเจ็บเคยเสียใจมาเท่าไร ฉันลืมไป	POTATO	✓
35	รักเหอะ	ยังต้องเดินทางอีกแสนไกลยังต้องเดียวดาย	Big Ass	✓
36	L.O.V.E.	OH..BABY (L) มองทางโน้นไม่มี	PARADOX	✓

37	แค้มป์	อาจจะไม่พร้อม... แต่ชีวิตก็ยังวิ่งวน	พลพล	✓
38	ขอเช็ดน้ำตา	เช็ดน้ำตาแล้วมองกันได้อีกไหม	CLASH	✓
39	นาฬิกาตาย	ใบไม้มันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล	BODYSLAM	✓
40	ไม่ให้เธอไป	จากนาฬิกาที่เธอ บอกจากจากฉันไป	POTATO	✓
41	เธอเป็นแฟนฉันแล้ว	ตะวันหลังตาท้องฟ้าก็ทำสีตา และสิ่งที่	กะลา	✓
42	TV	กลิ่นจากน้ำหอมยังไม่เลือนหาย	The Yers	✓
43	Brighter Day	อาจยังไม่ลืมที่เคยเจ็บซ้ำ อาจยังระทม	KLEAR;Golf	✓
44	เธอทำให้ได้รู้	เธอทำให้ฉันโกรธ ทำให้ฉันแอบยิ้ม	Potato	✓
45	ความรักทำให้คนตาบอด	รู้ ว่ามันไม่สมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ	BODYSLAM	✓
46	ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ)	เธอไม่ใช่คนที่ควรรักเลย เธอไม่ใช่คนที่	AB NORMAL	✓
47	เริ่มแค่วันที่ยังรักอยู่ (ล.อย่าลืมฉัน)	รักของฉันอาจดูไม่รู้ เพราะรักของฉัน	Yes'sir Days;ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม	✓
48	เริ่มไปรักไป	เสียงที่เธอบอกคำว่ารัก จากวันนั้น	Yes'sir Days	✓
49	แพทย์ทาง	ทำไมเธอต้องยิ้ม ทุกที่ที่เดินสวนกัน	LABANOON	✓
50	รักเดียวใจเดียว	อย่าแปลกใจ ที่ผ่านมานานเท่าไร	ธนพล อินทฤทธิ์	✓

ลูกทุ่งฮิตร้อยล้านสะห้านเมือง
รหัสปก CD GX0262242
วันที่วาง 28/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	คู่ครอง		ก้อง ห้วยไร่	X
2	บุญผลา	บ่นาเชื่อเนาะว่าเฮลิม่าพอกัน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
3	ทศเวลาบอดเจ็บ		บอย พนมไพร	X
4	รำคาญกะบอกกันเด้อ	ที่อ้ายทักหา อยากรู้เจ้าฮู้ว่า	ลำเพลิน วงศกร	✓
5	ภาวะแทรกซ้อน		ออย แสงศิลป์	X
6	เจ้าตัวว้าฮักอ้าย	บ่ต้องเว้าดอกหล่า ประหยัดไว้สาคำอธิบาย	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
7	แรงดั่งใจฮัก		ปรีชา บัดภัย	X
8	จากใจแฟนเก่า		คะแนน นัจนันท์	X
9	เทพบุตรใจหมา(บักพาก)		รา ชนิษ	X
10	โคตรเลวในดวงใจ	จบแล้วนานแล้ว แต่ฉันยังตั้งใจจำ	ด็กแดน ชลดา	✓
11	คู่หญิงหลายมือ	อกหักมาน้ำตาพังหยาว ฮักแล้วเรา	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
12	หอมกฮักไปฝากป้า	มือนี้เขียนชื่อย่อไปประสาฮักฮ้อย	ลำเพลิน วงศกร	X
13	บักแดงโม	โอ..มันมันบักแดงโม โอ..มันมันบัก	วงฮั่นแนว	X
14	คำว่าฮักกัน มันเหยยืมใส	อ้ายบ่อยากเชื่อสายดา ว่าภาพตรงหน้า	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
15	กลับคำสาหล่า	คำสั้นๆ ที่ความยาวมันบ่ถึงนาที่	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
16	แผ่นดินไหวในใจอ้าย		ดาร์ ดจว.	X
17	ซิงได้ซิงแล้ว	กะฮู้ว่าอ้ายทิ้งไป กะฮู้ว่าอ้ายอยู่หน้าเขา	ด้าย อรทัย	✓
18	ลืมอ้ายไว้ตรงนี้ละ	เจ้าเมื่อยบ่ต้องต้องฝัน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
19	I.C.U.(ไอ.ซี.ยู)		คู่แฝดโอเอ	X
20	จากไปอย่างสงบ	กักขังตัวเองไว้ในห้องเล็กเพื่อดับจิต	ออย แสงศิลป์	X
21	ร้องไห้ได้ไหม		แซ็ค ชุมแพ	X
22	คนตอบบ่อยู่	พูดบ่ออกย้อนว่าลำบากใจ ที่ใครเขาอยากให้	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
23	เริ่มบ่พอตาย		เบนซ์ เมืองเลย	X
24	ลึงจิด	บ่ต้องย่าน น่องลิไปตีเขา น่องบ่เอาชีวิต	เตชะ ตระกูลดอ	X
25	บ่จิดจกเมียด	น่องฮักหลายจนสิดายแทนได้บ่เคยเฮ็ด	ด็กแดน ชลดา	✓
26	ลิเทบ่บ่ให้บอกแแน	แปลว่าบ่ยังบ่อ้าย กับอาการเปลี่ยนไป	ด้าย อรทัย	✓
27	ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น	สิบถามเธอเคยรักใคร ก่อนมาเจออ้าย	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
28	คอยบ่บ่บ่บ่บ่บ่	สาวลาวได้เฮ็ดบ่าปหัวใจอ้ายบ่บ่บ่	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
29	สเดดส์ฮักกิม		บอย พนมไพร	X
30	ไม้อ้อยไฟ		คู่แฝดโอเอ	X
31	โยนใจให้หมากิน	ฮักกันมาตั้งโดน บ่คิดหลูโดนบ่บ่บ่	ด็กแดน ชลดา	✓
32	บ่ฮักกะให้หลูโดน	คนบ่ฮักกันรอกเสียข้างทางอ้ายยังบ่ช่วย	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
33	เมียบ่ได้แต่ง	ขอยเป็นเมียเจ้า ขุดเจ้าสาวกะบ่ได้ใส	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
34	อย่าให้เขาฮักเด้อ	เป็นหยั่งคือเฮ็ดแนวนี่ มันบ่ดีฮัก	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
35	ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่	เฮ็ดสิเฮ็ดต่อได้ น่องกะเปลี่ยนใจอ้าย	ด้าย อรทัย	✓
36	ฝากเบ็งแนเด้อ	บ่ได้สิมาบ่ยอมมาตา ที่ว่าเขามิเธอ	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
37	ไผ่	ง่าย ๆ แบบนี้เลยบ่บ่ ก็มันจ๋อจ๋อจ๋อจ๋อ	ตรี ชัยณรงค์	✓
38	บุญเก่า	ความฮักของคนสิเกิดขึ้นได้ ก็ย่อนว่าใจ	ลำเพลิน วงศกร	✓
39	จะมามีหย่อน	จะมามีหย่อนบ่บ่บ่ จะมีแฟนมีหย่อนบ่บ่	เปาวลี พรพิมล	✓
40	รักบ่บ่ได้แปลว่าโง่	ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
41	น้ำตาหยดยังกอด like	รู้เต็มอก..ว่ารักดกกระป๋อง บ่ได้	ด้าย อรทัย	✓
42	สั่งน้ำตาไม่ได	เป็นแค่นคนที่เคยสำคัญ เป็นความฝันที่เกือบ	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
43	บ่บ่ได้ตาย อ้ายได้แต่ง	มือที่อ้ายกินดอง..บ่บ่บ่บ่..ให้	ด็กแดน ชลดา	✓
44	ยังจำ..ทุกสิ่งที่คุณลืม	ถอยมาไกลตั้งตัวอ้าย ตั้งแต่วันอกหัก	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
45	เค็งใจ	สิบบ้านสา ห่าบ้านลือ ว่าอ้ายบ่คือเก่า	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
46	เบ็ดแล้วบ่...ฮัก	เคยโพสค์ เคยแท้ก็ บ่บ่บ่บ่บ่บ่	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
47	มันฮักแต่เจ้าฮัก	ค่างะเลิกสองค่างะลา เว้าใส่หน้า	ตรี ชัยณรงค์	✓
48	ก่อนซี้ฟ้า	อยู่ใต้ฟ้ากะบ่ได้ย่านฝัน ฮักคู่กลางคนเลยบ่	เต๋า ภูศิลป์	✓
49	เต่างอย		จินตนา พูนลาภ	X
50	ในหงอ่ง	ละพอดแต่เปิดผะม่านกั้ง สาวหมอลำลิลิพาม่วน	ด็กแดน ชลดา	✓

รวมฮิต ลูกทุ่งไทยในใจคุณ
รหัสปก CD GX0262250
วันที่วาง 28/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ใจสารภาพ (ละครลิเก...ลิเก)	แค่เพียงสมมุติว่าหยุดคบกัน	จักรพันธ์ ตรีธิริชโชติ (ก๊อท)	✓
2	พี่ชายชั่วคราว	ยิ้มเป็นพี่ชายได้ไหมชั่วคราว	ฝน ธนสุนทร	X
3	เก็บเศษแก้ว (Cover)	ดวงตาชื่อ ๆ นี้หรือคือคนนอกหัก	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓

4	ขอลองในใจ	ฟ้าสั่งให้ฉัน รักคนที่มิเจ้าของ	ด็กแดน ชลดดา	✓
5	กระเฝ้าบนแฟนทั้ง	คนรักจากลาตอนชะตาของฟ้าตกต่ำ	เอกราช สุวรรณภูมิ	✓
6	สาวปากน้ำโพ	เขาไม่มาแล้วปากน้ำโพ	สาส์น ขนิษฐา	✗
7	คนที่รอคอย	ได้มาพบเธอ จึงรู้ว่าเจอคำตอบ	แจ๊ค ธนพล	✓
8	สัญญากับใจ	จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี อย่ถ้อยคำ	จอมขวัญ กัลยา	✓
9	อกหักจากคาเฟ่	ลืมแขกโต๊ะสี่แล้วหรือคนดีชื่อเก้	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
10	หญิงนางคอย	มองลึบลีวแล้วทิวหนา ใกล้คล้ายสำนทยา	ค่าย อรทัย	✗
11	สังนาง	แก้วตาหันมาชีพจะบอก	มนต์สิทธิ์ คำสร้อย	✗
12	ใจอ่อน	แต่ก่อนแต่ไรหัวใจลำแกร่ง	ฝน ธนสุนทร	✗
13	ต้องมีสักวัน	ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวัน ทองคำเดิมฝัน	จักรพันธ์ ตรีธีรโชติ (ก๊อท)	✓
14	ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้	ก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกิน	ด็กแดน ชลดดา	✓
15	เป็นเพื่อนไม่ได้ หัวใจอยากเป็นแฟน	คนอยากเป็นแฟน ทำไม่ได้เป็นแค่เพื่อน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
16	พยามบาลใจ		สาส์น ขนิษฐา	✗
17	สัญญา 5 บาท	ลงทุนห้าบาทตัดขาดความรักสองเรา	เอกราช สุวรรณภูมิ	✓
18	ขอใช้สิทธิ์		ฝน ธนสุนทร	✗
19	คนแบกรัก	แบกรักมานาน นานแสนนานเต็มที่	แจ๊ค ธนพล	✓
20	ฉันเป็นคนเจ็บ	ฉันเป็นคนผิด หรือเธอจึงผลึก	จอมขวัญ กัลยา	✓
21	รองเท้าน้ำห้อง	ประตูห้องเขามิรองเท้าสองคู่เคียงกัน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
22	จดหมายฉบับสุดท้าย	मैंหากเธอได้อ่านจดหมาย	ค่าย อรทัย	✗
23	จดหมายผิดซอง	ที่แสนดีใจได้รับจดหมายจากไปรษณีย์	มนต์สิทธิ์ คำสร้อย	✗
24	เป็นแฟนกันมะ		ฝน ธนสุนทร	✗
25	รักคุณยิ่งกว่าใคร	รักคุณเสียดยิ่งกว่าใคร	จักรพันธ์ ตรีธีรโชติ (ก๊อท)	✓
26	แก้วรอพี่	พี่จำที่สัญญามีนี้แล้วไม่มาแต่ง	ค่าย อรทัย	✓
27	รักแท้แค่พี่ชาย	ผู้แพ้ได้แค่คำว่าคิดถึง	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
28	เจ็บนี้ไม่มีวันจาง	ไม่ร้องได้ใจก็มันเสียใจไปแล้ว	ด็กแดน ชลดดา	✓
29	อย่าฝืนใจรัก		เอกราช สุวรรณภูมิ	✗
30	รู้ก็รัก		อาภาพร นครสวรรค์	✗
31	รอวันของเรา	คอยบอกหัวใจว่าไม่ใช่วันของเรา	จักรพันธ์ ตรีธีรโชติ (ก๊อท)	✓
32	คนอกสายตา		มนต์สิทธิ์ คำสร้อย	✗
33	ค่อยๆ ปล่อยมือ		ฝน ธนสุนทร	✗
34	ขอมองชั่วคราว	ให้ชายใจเหงาขอมองชั่วคราวได้ไหม	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
35	ซ่อนไว้ในคำว่าเพื่อน	ส่งสายตาเหงา ไปส่องเข้าอยู่หัวใจเธอ	วราวุธ พุทธชาติ	✓
36	ใจร้าย	สายตาเย็นชา ที่เธอส่งมาให้ฉัน	แจ๊ค ธนพล	✓
37	คืนนี้เมื่อปีกลาย	งานวัดมีกลาย เมื่อแฟนเคียงกายเดินเที่ยว	ค่าย อรทัย	✓
38	เรือนหอห้องเช่า	รับปากไปขอ แต่เรือนหอยังเป็นห้องเช่า	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
39	แฟนเก็บ	อย่าให้ใครรู้ว่าเรคบกัน คือค่าที่เธอ	ด็กแดน ชลดดา	✓
40	ขอแค่รู้ข่าว	ในนามแฟนแก่รู้ข่าวก็ดีใจแล้ว	เอกราช สุวรรณภูมิ	✓
41	จดหมายทวงสัญญา		อาภาพร นครสวรรค์	✗
42	วอนดีใจ	สวัสดิ์ศรีรับพี่ดีใจ ผมมีเรื่องขอความ	จักรพันธ์ ตรีธีรโชติ (ก๊อท)	✓
43	ผู้ผิดหวัง		มนต์สิทธิ์ คำสร้อย	✗
44	อย่าทำอย่างนี้กับคนอื่น	คนแรกคนเดียวเชื่อใหม่ ที่หัวใจขอมมา	วราวุธ พุทธชาติ	✓
45	ไหนว่าจะคอย	เข้าไปหน่อยลืมคำว่าคอยเลยหรือคนดี	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
46	สุดแค่นแสนรัก	น้องรักพี่มากเกินไป	ฝน ธนสุนทร	✓
47	ยังใจก็รัก	กว่าจะมีรัก ก็ยากเหมือนเกินไขว่คว้า	แจ๊ค ธนพล	✓
48	อยู่ในใจเสมอ	ขอบคุณหลายๆที่ให้รักมาอุ่นชู เดิมคำว่า	ค่าย อรทัย	✓
49	ยาใจคนจน	..เป็นแฟนคนจนต้องทนหนอย่นอง	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
50	จูบแล้วลา	ลมจูบลูบไล่ขาวรวงจนเม็ดข้าวร่วง	ด็กแดน ชลดดา	✓

Melody of Bird Vol. 2

รหัสปก CD G0562078
วันที่วาง 28/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	สบาย สบาย	สบาย สบาย ดูกก็คบกันไป	เพลงบรรเลง	✓
2	หมอกหรือควัน	หมอกจางๆ และควันคล้ายกันจนบางที่ไม่อาจรู้	เพลงบรรเลง	✓
3	เสียงกระซิบ	เมื่อเราสบตาเหมือน	เพลงบรรเลง	✓
4	เงิบๆ คนเดียว	อย่ามาทำให้ใจอีกเลย เจยเลยไปเลย	เพลงบรรเลง	✓
5	เล่าสู่กันฟัง	ฉันยังจำเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน	เพลงบรรเลง	✓
6	กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง	ฉันรู้ว่าเธอรู และฉันก็รู้	เพลงบรรเลง	✓
7	คนไม่มีแฟน	ในชีวิตเคยมีคนผ่านมา แต่เขาเข้ามา	เพลงบรรเลง	✓
8	ทำไมต้องเธอ	ก็มันไม่อยากรู้ ก็มันไม่อยากรัก	เพลงบรรเลง	✓
9	ถ่านไฟเก่า	รู้ ก่อนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสำคัญ	เพลงบรรเลง	✓
10	เหนือใจใหม่	เจอเธอทุกครั้ง พร้อมรอยน้ำตา	เพลงบรรเลง	✓
11	ก็เลิกกันแล้ว	ใครบอกเธอว่าฉันเหงา ใครบอกเธอดัน	เพลงบรรเลง	✓
12	ห้วงใจ	จะไม่ถามว่าเหตุใดทำไมต้องจากกัน	เพลงบรรเลง	✓

Jazz on Rhythm and Relax

รหัสปก CD G0562079
วันที่วาง 28/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	อยากอยู่ตรงนี้	จะมองฟ้าสักกี่ครั้ง ฟ้ายังคงตามเรื่อยมา	อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night	✓
2	ไม่ต้องมีคำบรรยาย	จะแต่งจะเดิมถ้อยคำ สักก็หมิ่นคำ	อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night	✓
3	เลือกได้ไหม	เธอมาเพื่อถาม อย่งห้วงไข่มากมาย	อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night	✓
4	อดใจไม่ไหว	เป็นเพราะฉัน มันคงอ่อนแอ	อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night	✓
5	ขาวนากันงูเห่า	ถ้าเธอไม่ยากอยู่กับฉันจริงจริง	อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night	✓
6	ดอกไม้ที่หาดอก	เธอมาหากันบ่อยเหมือนเราไม่เคยห่างกัน	อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night	✓
7	อยากดีกว่านี้	เคยไม่เอาไหน ปล่อยตามสบายกับชีวิต	อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night	✓
8	ผิดใหม่ที่รักเธอ	ในชีวิตฉันที่ผ่านมาฉัน	อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night	✓

9	แทนใจ	คำเป็นหนึ่งคำ เลือกมาทุกคำแทนใจ	อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night	✓
10	พูดไม่ออก	อยากมีถ้อยคำ เพื่อจุดดิ้งเธอ	อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night	✓
11	ฉันขอโทษ	ฉันขอโทษ ฉันโกหกเธอ	อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night	✓
12	ปราสาททราย	กว่าจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวย ๆ	อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night	✓
13	ไม่มีใครรู้	คำที่เรบอก..รัก..กันมากมาย	เพลงบรรเลง	✓
14	หยุดไม่ได้...ขาดใจ	หยุดไม่ได้หรอก หยุดไม่ได้หรอก	เพลงบรรเลง	✓
15	คิดถึง	รู้ไหมว่ามีคนที่เฝ้าคอย เหม่อลอย	เพลงบรรเลง	✓
16	ใจน้อย	ยอมรับว่าฉัน บางทีก็หวงเธอไปหน่อย	เพลงบรรเลง	✓
17	คนที่ไม่เข้าตา	มองใครต่อใครที่เดินจับมือเกี่ยวกับ	เพลงบรรเลง	✓
18	ไม่ต้องรู้ว่าเรคบกันแบบไหน	ใครอาจจะไม่เข้าใจ ว่าความสัมพันธ์	เพลงบรรเลง	✓
19	กล้าพอไหม	เธอบอกกับฉัน..เธอย้ำว่ากับเขา	เพลงบรรเลง	✓
20	รออยู่ตรงนี้	พยายามรู้จัก พยายามหักทลายกับเธอ	เพลงบรรเลง	✓
21	ก่อนหินก้อนนั้น	เคยมีใครสักคนได้บอกฉันมา ว่าเวลา	เพลงบรรเลง	✓
22	ความเจ็บปวด	ใครคนที่เคยรู้ใจ รอยยิ้มที่เคย	เพลงบรรเลง	✓
23	จากนี้...ไม่จาก	นานเหลือเกินที่เราต้องห่างกัน	เพลงบรรเลง	✓
24	เรื่องบนเตียง	เข้าแล้วยังอยู่บนที่นอน เจริญๆคนเดียว	เพลงบรรเลง	✓

Acoustic Beautiful

รหัสปก CD G0562081

วันที่วาง 28/11/2562

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ความทรงจำสีจาง	ใครคนหนึ่งคนนั้น ในวันที่วันนั้น	เพลงบรรเลง	✓
2	แทงข้างหลัง..ทะเลถึงหัวใจ	ไม่ใช่ขี้นาย ไม่ใช่ละคร ที่ฉันมองเห็น	เพลงบรรเลง	✓
3	รักไม่ช่วยอะไร	รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน	เพลงบรรเลง	✓
4	แค้นอีกคน	คงหวังสูงเกินไป จะให้เธอให้ความสำคัญ	เพลงบรรเลง	✓
5	ไม่ใช่ใครก็ได้	ไม่ได้ขอฟ้า ได้โปรดหาใครสักคน	เพลงบรรเลง	✓
6	หนึ่งในไม่กี่คน	ไม่กี่คนที่จะเคียงข้างกัน ไม่กี่คนที่จะ	เพลงบรรเลง	✓
7	เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ	เวลาเธอออกดอค เล่นหยอกล้อกัน	เพลงบรรเลง	✓
8	รักเท่าไรรักก็ไม่พอ	ฉันรู้ดีว่ายังไม่ดีพร้อม ฉันก็ทำได้ดี	เพลงบรรเลง	✓
9	เกิดมาแค้นรักกัน	และแล้วก็ถึงเวลา และแล้วเธอก็ต้องไป	เพลงบรรเลง	✓
10	ขอบใจนะ	ข้อความที่เธอเคยส่ง อะไรที่ทำให้ฉัน	เพลงบรรเลง	✓
11	ได้ยินไหม	ฉันรู้เธอรอฉัน รอฟังคำฉันซักวัน	เพลงบรรเลง	✓
12	แพ้กกลางคืน	ดึกแล้ว..ใส่ตัวเองให้ไปนอน	เพลงบรรเลง	✓
13	คนเจ้าน้ำตา	ทั้งที่รู้จบไปแล้ว รู้ทั้งรู้ว่าไม่รัก	เพลงบรรเลง	✓
14	ดึกดำนารรถ	ฉันจะเป็นดึกดำนารรถ ตอนเธอขับรถ	เพลงบรรเลง	✓
15	คำถามที่ต้องตอบ	ฉันไม่อยากจะตอบคำถามที่เขาถามกัน	เพลงบรรเลง	✓
16	ความคิดถึงห้ามกันไม่ได้	เธอคงเหนื่อยใจ เมื่อรับสายกัน	เพลงบรรเลง	✓
17	เดือนความจำ	คนอย่างฉันไม่เคยทำให้เธอถูกใจ	เพลงบรรเลง	✓
18	หาย	กลับมาที่ห้องเดิม เปิดเพลงซ้ำๆเดิมๆ	เพลงบรรเลง	✓
19	ถ้าในโลกนี้ไม่มี..	ถ้าในโลกนี้ไม่มี สิ่งเดือนความจำ	เพลงบรรเลง	✓
20	ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ	นั่งคนเดียวแล้วมองกระจก ที่สะท้อน	เพลงบรรเลง	X
21	คำตอบของหัวใจ	ไม่รู้ว่าจะทุกอย่าง ระหว่างเราสองคน	เพลงบรรเลง	✓
22	มีไหมใหม่	เดินตามถนนผู้คนมากมายไม่มีรอยยิ้ม	เพลงบรรเลง	✓
23	รักแท้หรือแค่เหงา	ตั้งหลายครั้ง ที่เกิดคำถาม ว่าตอนนี้	เพลงบรรเลง	✓
24	ปากดี	จากวันนี้...เธอจะไม่เห็นหน้า	เพลงบรรเลง	✓